
 รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําป� 2568 

 บรษัิท ปรญิสริ ิจํากัด (มหาชน) 

 โดยวิธปีระชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์( E-AGM ) 

 ___________________________________________________________________ 

 วัน เวลาและสถานที� 

 บรษัิท  ปร ิ ญ  สิร ิ  จํากัด  (  มหาชน  )  (  “  บริษัทฯ  ”)  ได้  จัด  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  ใน  วัน  ศุกร์  ที� 

 25  เมษายน  2568  เวลา  14.00  น  .  โดย  เป�นการ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  เพียง  รูป  แบบ  เดียว  ตาม 

 หลัก  เกณฑ์  ที�  กําหนด  ใน  พระ  ราช  กําหนด  ว่า  ด้วย  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  พ  .  ศ  .  2563  (  รวม  ที�  มี  การ  แก้ไข 

 เพิ�มเติม)  รวมทั�งกฎหมายและกฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 นางสาว  บวั  บูชา  ปุณณ  นันท์  ซึ�ง  ได้  รับ  มอบ  หมาย  จาก  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  ประธาน  กรรมการ 

 บรษัิท  ให้  ทํา  หน้าที�  เป�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  (  “  ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ”)  ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป� 

 2568  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  ป�  นี�  บรษัิทฯ  ได้  จัดการ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  โดย  วิธี 

 ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  เพียง  รูป  แบบ  เดียว  ซึ�ง  เป�น  ไป  ตามพ  ระ  ราช  กําหนด  ว่า  ด้วย  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ 

 อิเล็กทรอนิกส์  พ  .  ศ  .2563  (  รวม  ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  และ  ประกาศ  กระทรวง  ดิจิทัล  เพื�อ  เศรษฐกิจ  และ  สังคม  เรื�อง 

 มาตรฐาน  การ  รักษา  ความ  มั�นคง  ปลอดภัย  ของ  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  พ  .  ศ  .  2563  โดย  บริษัทฯ  จัด  ให้  มี 

 ผู้  ให้  บรกิาร  จัด  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  ที�  มี  ความ  เชี�ยวชาญ  และ  ได้  รับ  การ  รับรอง  จาก  หนว่ย  งาน  ที�  เกี�ยวข้อง 

 นอกจาก  นี�  ยัง  ได้  จัด  ให้  มี  ผู้  แทน  จาก  บรษัิท  ที�  ปรึกษา  กฎหมาย  ภายนอก  เป�น  ผู้  ตรวจ  สอบ  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  ดูแล 

 การ  ประชุม  ให้  เป�น  ไป  อยา่ง  โปรง่ใส  ถูก  ต้อง  ตาม  กฎหมาย  และ  ข้อ  บัง  คับ  บรษัิทฯ  ตลอด  จน  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ 

 ที�ดี โดยมีการบันทึกภาพการประชุมนี�ในลักษณะสื�อวิดีทัศน์ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัข้อมูลของบริษัทฯอยา่งเท่าเทียม 

 ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ครั�ง  นี�  บริษัทฯ  จะ  ทําการ  เก็บ  ใช้  และ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  รวม  ไป  ถึง  ภาพ 

 นิ�ง  เสียง  และ  ภาพ  เคลื�อนไหว  ของ  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทุก  ท่าน  เพื�อ  การ  บันทึก  และ  การ  จัด  ทํา  รายงาน  การ  ประชุม  การ 

 บรหิาร  จัดการ  การ  ประชุม  เป�นต้น  โดย  ผู้  ถือ  หุ้น  ทุก  ท่าน  สามารถ  ศึกษา  ราย  ละเอียด  ประกาศ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น 

 บุคคลของบรษัิทฯ เพิ�มเติมได้ที� เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที�เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  ชี�แจง  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  การ  กําหนด  วาระ  การ  ประชุม  สามัญ  ประจํา  ป� 

 2568  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  ใน  การ  กําหนด  ระเบียบวาระ  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  บริษัทฯ  ดําเนิน 

 การ  ตาม  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  โดย  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  เสนอ  เรื�อง  เพื�อ  บรรจุ  เป�น  วาระ  การ  ประชุม  และ  / 

 หรอื  เสนอ  ชื�อ  บุคคล  เพื�อ  รบั  การ  พิจารณา  เลือก  ตั�ง  เป�น  กรรมการ  บรษัิท  ตั�งแต่  วัน  ที�  4  ธันวาคม  2567  ถึง  วัน  ที�  31 

 มกราคม  2568  ทั�งนี�  บริษัทฯ  ได้  เผย  แพร ่ หลัก  เกณฑ์  และ  แนว  ปฏิบัติ  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  ไว้  ผา่น  ระบบ  ของ  ตลาด  หลัก 

 ทรพัย์  แหง่  ประเทศไทย  และ  เมื�อ  ครบ  กําหนด  เวลา  ดัง  กล่าว  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  ท่าน  ใด  เสนอ  เรื�อง  เพื�อ  บรรจุ  เป�น  วาระ  การ 

 ประชุม และ/หรอื เสนอชื�อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการบริษัทฯ  แต่อยา่งใด 

 ดัง  นั�น  วาระ  การ  ประชุม  ใน  ครั�ง  นี�  จึง  เป�น  ไป  ตาม  มติ  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ครั�ง  ที�  1/2568  ซึ�ง  ประชุม  เมื�อ 

 วันที� 26  กุมภาพันธ์ 2568  ตามระเบียบวาระที�ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป� 2568 

 1 



 จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  กล่าว  แนะนํา  กรรมการ  ผู้  บริหาร  ผู้  สอบ  บัญชี  และ  ที�  ปรึกษา  กฎหมาย  ของ 

 บรษัิทฯ  ซึ�งอยูใ่นห้องถ่ายทอดสด และ/หรอื ได้เข้ารว่มประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี� 

 กรรมการของบรษัิทฯที�เข้ารว่มประชุม 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระ 

 2. นายทองคํา    มานะศิลปพันธ์  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

 กรรมการอิสระ 

 3. รองศาสตราจารย์อัญชลี  พิพัฒนเสริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

 4. นางสาวสิรลัิกษณ์  โกวิทจินดาชัย                         ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จัดการ 

 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต         ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

 กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

 6. นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

 7. ดร.อนุพันธ์     กิจนิจชีวะ  กรรมการ 

 8. นายปรญิญา    โกวิทจินดาชัย  กรรมการ 

 บรษัิทฯ  มี  กรรมการ  จํานวน  8  ท่าน  ใน  วัน  นี�  มี  กรรมการ  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทั�ง  สิ�น  8  ท่าน  คิด  เป�น  สัดสว่น  ร้อย  ละ 

 100 ของจํานวนกรรมการทั�งหมดของบริษัทฯ 

 ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงิน (CFO)  และเลขานุการบรษัิทฯ 

 นายชัยรัตน์    โกวิทจินดาชัย 

 ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที�เข้ารว่มประชุม 

 1. นางสาวจินตนา  หมื�นไธสง  ผู้อํานวยการฝ�ายบัญชี 

 2. นายพบพรรณ    ป�อมหลักทอง  ผู้อํานวยการฝ�ายการเงิน 

 3. นายโสฬส    เธียรสิทธิพงศ์  ผู้อํานวยการฝ�ายกฎหมาย 

 ผูเ้ข้ารว่มประชุมและสกัขพียานการประชุม 

 ผู้สอบบัญชี  จาก บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 

 1. คุณวิโรจน์    สัจจธรรมนุกูล 

 2. คุณวุฒิพร    ไตรญาน 

 ที�ปรกึษากฎหมายจาก บริษัท  สํานักกฎหมายสากลธีรคุปต์  จํากัด 

 1. นางสาวนริศรา     ไสวแสนยากร 

 2. นางสาวกรวรรณ    เจริญศิวกรณ์ 

 ผู้ให้บรกิารระบบควบคุมการประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์  และลงทะเบียนนับคะแนน 

 บรษัิท  พีทีที  ดิจิตอล โซลูชั�น  จํากัด 
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 ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ที�  ประชุม  ว่า  ป�จจุบัน  บริษัทฯ  มี  ทุน  จด  ทะเบียน  ทั�ง  สิ�น  1,220,011,755  บาท 

 (  หนึ�ง  พัน  สอง  ร้อย  ยี�สิบ  ล้าน  หนึ�ง  หมื�น  หนึ�ง  พัน  เจ็ด  รอ้ย  ห้า  สิบ  ห้า  บาท  )  โดย  ณ  วัน  ป�ด  สมุด  ทะเบียน  วัน  ที�  14  มีนาคม 

 2568  บรษัิทฯ  มี  ทุน  จด  ทะเบียน  ชําระ  แล้ว  จํานวน  1,220,011,755  บาท  (  หนึ�ง  พัน  สอง  ร้อย  ยี�สิบ  ล้าน  หนึ�ง  หมื�น 

 หนึ�ง  พัน  เจ็ด  ร้อย  ห้า  สิบ  ห้า  บาท  )  ประกอบ  ด้วย  หุ้น  สามัญ  จํานวน  1,220,011,755  หุ้น  (  หนึ�ง  พัน  สอง  ร้อย  ยี�สิบ  ล้าน 

 หนึ�งหมื�นหนึ�งพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบห้าหุ้น )  มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  ณ  เวลา  14.00  น  .  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  เข้า  รว่ม  ประชุม  ผา่น  สื�อ 

 อิเล็กทรอนิกส์  ด้วย  ตนเอง  จํานวน  3  ราย  ถือ  หุ้น  รวม  344,998,015  หุ้น  คิด  เป�น  ร้อย  ละ  28.2783  และ  โดย  การ  มอบ 

 ฉันทะ  จํานวน  27  ราย  ถือ  หุ้น  รวม  766,317,566  หุ้น  คิด  เป�น  ร้อย  ละ  62.8123  รวม  จํานวน  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทั�ง  สิ�น 

 30  ราย  มี  จํานวน  หุ้น  รวม  ทั�ง  สิ�น  1,111,315,581  หุ้น  คิด  เป�น  ร้อย  ละ  91.0906  ของ  จํานวน  หุ้น  ที�  จําหนา่ย  ได้  ทั�งหมด 

 ของบรษัิทฯ จํานวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป�นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

 หลัง  จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  กล่าว  เรียน  เชิญ  ศาสตราจารย์  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  ประธาน 

 กรรมการบรษัิท  ทําหน้าที�เป�นประธานในที�ประชุม   (“  ประธานฯ  ”) และกล่าวเป�ดการประชุม 

 ประธานฯ  กล่าว  ต้อนรบั  ผู้  ถือ  หุ้น  กรรมการ  ผู้  บริหาร  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  และ  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  กล่าว  ขอบคุณ 

 ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รบั  มอบ  ฉันทะ  ที�  สละ  เวลา  มา  เข้า  รว่ม  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  ใน  วัน  นี�  โดย  เป�นการ 

 ประชุม  ผา่น  สื�อ  เล็ก  ทรอ  นิ  กส์  เพียง  รูป  แบบ  เดียว  และ  ถ่ายทอด  สด  จาก  ห้อง  SCG  Exspace  ณ  SCG  HOME 

 Experience 

 สําหรับ  รายงาน  การ  ประชุม  วิสามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ครั�ง  ที�  1/2567  ซึ�ง  ประชุม  เมื�อ  วัน  ที�  22  ตุลาคม  2567  บริษัทฯ 

 ได้  เผย  แพร ่ รายงาน  การ  ประชุม  วิสามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ฉบับ  ดัง  กล่าว  บน  เว็บไซต์  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ตั�งแต่  วัน  ที�  4  พฤศจิกายน 

 2567  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ได้  ตรวจ  ทาน  ความ  ถูก  ต้อง  ครบ  ถ้วน  ของ  รายงาน  การ  ประชุม  ซึ�ง  เมื�อ  ครบ  กําหนด  30  วัน  หลัง 

 จาก  เผย  แพร ่ รายงาน  การ  ประชุม  ดัง  กล่าว  ปรากฏ  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ใด  แจ้ง  ข้อ  เสนอ  ขอ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  และ  /  หรือ 

 แสดง  ความ  คิด  เห็น  มา  ยัง  บรษัิทฯ  จึง  ถือว่า  รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ดัง  กล่าว  ได้  ผา่น  การ  พิจารณา  และ 

 รบัรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

 จาก  นั�น  ประธานฯ  ได้  กล่าว  เป�ด  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  เพื�อ  ดําเนิน  การ  ตาม  ลําดับ  วาระ 

 การ  ประชุม  ต่อ  ไป  และ  ได้  มอบ  หมาย  ให้  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  เป�น  ผู้  อธิบาย  ถึง  ขั�น  ตอน  และ  กระบวนการ  ใน  การ  ดําเนิน 

 การประชุมให้ที�ประชุมรบัทราบ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  เกี�ยว  กับ  วิธี  ปฏิบัติ  สําหรับ  การ  ประชุม  และ  หลัก  เกณฑ์  การ 

 ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ   ตามเอกสารที�ได้นําสง่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี� 

 1.  การ  ประชุม  ใน  ครั�ง  นี�  เป�นการ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  จึง  ไมม่ี  การ  พิมพ์  บัตร  ลง  คะแนน  ให้  กับ  ผู้  เข้า 

 รว่ม  ประชุม  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  สําหรบั  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประสงค์  จะ  เข้า  รว่ม  ประชุม  ด้วย  ตนเอง  หรือ  ประสงค์  จะ  แต่ง 

 ตั�ง  บุคคล  อื�น  หรอื  กรรมการ  อิสระ  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  ออก  เสียง  แทน  ต้อง  ลง  ทะเบียน  ผา่น  ระบบ  D  AGM  ซึ�ง  ผู้  ถือ  หุ้น 

 จะ  ต้อง  ใช้  อีเมล  ที�  ถูก  ต้อง  ลง  ทะเบียน  ล่วง  หน้า  เพื�อ  รบั  ลิงก์  (Link)  ชื�อ  ผู้  ใช้  (Username)  และ  รหัส  ผา่น  (Password) 

 สําหรบัใช้ในการเข้ารว่มประชุม  โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรพัย์ 
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 ทั�งนี�  บรษัิทฯ  เป�ด  ให้  ลง  ทะเบียน  ตั�งแต่  วัน  ที�  17  เมษายน  2568  เวลา  08.00  น  ถึง  วัน  ที�  25  เมษายน  2568 

 โดย  บรษัิทฯ  เป�ด  รบั  ลง  ทะเบียน  ได้  จนกว่า  การ  ประชุม  จะ  เสร็จ  สิ�น  ซึ�ง  ผู้  ถือ  หุ้น  ยัง  คง  มี  สิทธิ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ใน 

 วาระที�ได้เข้ารว่มประชุมทันและยังไมไ่ด้มีการพิจารณาลงมติ 

 2.  ใน  การ  เข้า  รว่ม  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ใช้  คอมพิวเตอร ์ ตั�ง  โต๊ะ  คอมพิวเตอร์  พก 

 พาห  รอื  โทรศัพท์  เคลื�อนที�  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สามารถ  คลิก  ลิงก์  (Link)  ที�  ได้  รบั  อีเมล  ยืนยัน  จาก  เจ้า  หน้าที� 

 และ  กรอก  Username  และ  Password  เพื�อ  เข้า  สู ่ ระบบ  โดย  กด  ปุ�ม  “  เข้า  สู ่ ระบบ  ”  สําหรบั  การ  เข้า  รว่ม  ประชุม 

 หลัง  เข้า  รว่ม  ประชุม  จะ  เข้า  สู ่ หน้า  หลัก  ก่อน  รับ  ชม  การ  ถ่ายทอด  สด  ให้  กด  "  อนุญาต  "  เพื�อ  เป�ด  สิทธิ  ไมโครโฟน  และ 

 กล้อง 

 3.  การ  ประชุม  ครั�ง  นี�  จะ  พิจารณา  ตาม  ลําดับ  ระเบียบวาระ  ที�  ระบุ  ไว้  ใน  หนังสือ  เชิญ  ประชุม  โดย  จะ  นํา  เสนอ 

 ข้อมูล  ใน  แต่ละ  วาระ  และ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ซัก  ถาม  ก่อน  การ  ลง  มติ  และ  จะแจ้ง  ผล  คะแนน  ต่อ  ที�  ประชุม  เมื�อ  มี  การ 

 นับ  คะแนน  เสียง  ใน  วา  ระ  นั�นๆ  เสร็จ  สิ�น  ตาม  ลําดับ  โดย  คะแนน  เสียง  ใน  การ  ลง  มติ  อนุมัติ  ใน  แต่ละ  วาระ  นั�น  บริษัทฯ  ได้ 

 แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 4.  ใน  วาระ  ที�  มี  การ  ลง  คะแนน  เสียง  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  เลือก  ระเบียบวาระ  การ  ประชุม  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  และ  กด 

 แถบ  “  ลง  คะแนน  ”  เพื�อ  เลือก  ลง  คะแนน  ใน  แต่ละ  วาระ  ตาม  ความ  ประสงค์  ภายใน  เวลา  ที�  กําหนด  1  นาที  เมื�อ  กด 

 เลือก  การ  ลง  คะแนน  แล้ว  ระบบ  จะ  มีหน้า  ต่าง  pop-up  ขึ�น  มาส  อบ  ถาม  อีก  ครั�ง  เพื�อ  ยืนยัน  การ  ลง  คะแนน  หาก  ผู้  ถือ  หุ้น 

 ต้องการ  ยืนยัน  การ  ลง  คะแนน  สามารถ  กด  “  ตกลง  ”  เพื�อ  เป�นการ  บันทึก  คะแนน  โดย  ระบบ  จะ  แสดง  ผล  การ  ลง  คะแนน 

 เสียง  ล่าสุด  ที�  ได้  ทําการ  เลือก  ลง  คะแนน  หาก  ผู้  ถือ  หุ้น  ต้องการ  แก้ไข  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  สามารถ  แก้ไข  ได้  จนกว่า 

 ระบบจะป�ดรบัการลงคะแนนเสียงในวาระนั�นๆ 

 ทั�งนี�  ระบบ  จะ  ทําการ  รวบรวม  คะแนน  โดย  นับ  คะแนน  รวม  จาก  ผู้  ที�  ลง  คะแนน  ผา่น  E-Voing  และ  ผู้  ที�  ลง 

 คะแนน  ล่วง  หน้า  ผา่น  เอกสาร  มอบ  ฉันทะ  หลัง  จาก  นั�น  เจ้า  หน้าที�  จะ  ประกาศ  ผล  คะแนน  เสียง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ผู้  ถือ 

 หุ้นที�ไมอ่อกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง  หรือไมก่ดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามีมติเห็นด้วย 

 หลัก  เกณฑ์  การ  ถาม  คําถาม  เพื�อ  ให้การ  ประชุม  ดําเนิน  ไป  ด้วย  ความ  เรยีบร้อย  ใน  กรณี  ที�  ผู้  ถือ  หุ้น  หรือ  ผู้รับ 

 มอบ  ฉันทะ  ท่าน  ใด  มี  ข้อ  ซัก  ถาม  หรือ  ประสงค์  จะ  เสนอ  ความ  คิด  เห็น  ใน  วาระ  ใด  สามารถ  สอบถาม  ราย  ละเอียด  ที�  เกี�ยว 

 ข้อง  กับ  วาระ  นั�น  ๆ   ได้  ก่อน  การ  เรียก  ให้  ลง  คะแนน  เพื�อ  ลง  มติ  ใน  แต่ละ  วาระ  โดย  ประธานฯ  จะ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น 

 หรอื  ผู้รบั  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ใน  ประเด็น  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  วาระ  นั�น  ๆ   ตาม  ความ  เหมาะ  สม 

 โดยวิธีการดังต่อไปนี� 

 1.  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  เลือก  ระเบียบวาระ  การ  ประชุม  ที�  ต้องการ  สอบถาม  โดย  กด  แถบ  “  คําถาม  ”  ซึ�ง  วิธี  การ 

 ถามคําถามผา่นระบบ E-voting  สามารถเลือกประเภทคําถาม ดังนี� 

 ●  การสอบถามผา่นข้อความ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คําถาม และกด  “สง่คําถาม” 

 ●  การสอบถามผา่นภาพและเสยีง 

 ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คําถาม และกด  “สง่คําถาม”  และรอให้ผู้ดําเนินการประชุมจัดลําดับคิว 

 ในการถามคําถามก่อนที�จะสามารถเป�ดกล้องและเป�ดไมค์ต่อไป 
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 2.  ใน  การ  ถาม  คําถาม  แต่ละ  คําถาม  ให้  ผู้  สอบถาม  แจ้ง  ชื�อ  และ  นามสกุล  พรอ้ม  ระบุ  ว่า  มา  ด้วย  ตนเอง  หรือ 

 เป�น  ผู้รบั  มอบ  ฉันทะ  ก่อน  เริ�ม  ถาม  คําถาม  ทุก  ครั�ง  เพื�อ  ประโยชน์  ใน  การ  จด  บันทึก  การ  ประชุม  ให้  ถูก  ต้อง  ครบ  ถ้วน 

 เจ้าหน้าที�จะทําการอ่านคําถามในภายหลัง  เพื�อแจ้งให้ประธานฯ และกรรมการรับทราบและชี�แจงตามลําดับ 

 3.  บริษัทฯ  จะ  อ่าน  เฉพาะ  คําถาม  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  วาระ  นั�น  ๆ   และ  เป�น  ประโยชน์  กับ  ผู้  ถือ  หุ้น  สว่น  รวม  โดย 

 ขอ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  สอบถาม  หรือ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ให้  ตรง  ตาม  วาระ  อยา่ง  กระชับ  เพื�อ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ท่าน  อื�น  ได้ 

 ใช้  สิทธิ  ด้วย  และ  เพื�อ  เป�นการ  บรหิาร  การ  ประชุม  ให้  อยู ่ ใน  เวลา  ที�  กําหนด  รวม  ถึง  เพื�อ  ให้การ  ดําเนิน  การ  ประชุม  เป�น  ไป 

 อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการพิจารณาตอบคําถามตามความเหมาะสม 

 ใน  กรณี  ที�  ป�ด  วาระ  เรียบร้อย  แล้ว  หรอื  กรณี  เป�น  คําถาม  อื�น  ที�  ไม ่ เกี�ยวข้อง  กับ  วาระ  นั�น  ๆ   หาก  ผู้  ถือ  หุ้น  มี 

 คําถาม  หรอื  ต้องการ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ทําการ  สอบถาม  คําถาม  ผา่น  ข้อความ  เพื�อ  ให้  เจ้า  หน้าที� 

 ดําเนิน  การ  ตอบ  คําถาม  หรือ  นํา  คําถาม  ของ  ท่าน  ไป  ตอบ  ตอน  ท้าย  การ  ประชุม  หาก  ไม ่ สามารถ  ดําเนิน  การ  ชัก  ถาม  ได้ 

 ภายใน  เวลา  ประชุม  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  สง่  คําถาม  มายัง  ชอ่ง  ทาง  อีเมล  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ซึ�ง  บริษัทฯ  จะ  ตอบ  คําถาม  ทาง  อีเมล  ที� 

 ผู้ถือหุ้นได้สง่ให้กับบรษัิทฯ ต่อไป 

 4.  กรณี  ผู้  ถือ  หุ้น  ประสบ  ป�ญหา  การ  เข้า  ระบบ  ประชุม  หรือ  ระบบ  การ  ลง  คะแนน  กรุณา  ศึกษา  และ  ปฏิบัติ 

 ตาม  คํา  แนะนํา  ใน  คู่มือ  การ  ใช้  งาน  ระบบ  ที�  ได้  แจ้ง  ไป  ทาง  อีเมล  และ  หนังสือ  เชิญ  ประชุม  หรือ  ติดต่อ  Call  Center  ที� 

 หมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2003 

 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ เป�นดังนี� 

 1.  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ออก  เสียง  คะแนน  ได้  ตาม  จํานวน  หุ้น  ที�  มี  หรอื  ตาม  จํานวน  หุ้น 

 ที�  ได้  รบั  มอบ  ฉันทะ  มา  โดย  ถือว่า  1  หุ้น  เท่ากับ  1  คะแนน  เสียง  และ  ใน  การ  ลง  คะแนน  จะ  ไม ่ สามารถ  แบง่  คะแนน  ใน 

 การ  โหวต  ได้  ยกเว้น  แต่  กรณี  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  ได้  รบั  แบบ  ฟอร์ม  การ  มอบ  ฉันทะ  เป�น  แบบ  ค  .  คือ  Custodian  ที�  ทํา 

 หน้าที�ดูแลหลักทรพัย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ 

 2.  สําหรบั  ผู้  ที�  ได้  รับ  มอบ  ฉันทะ  แบบ  ข  .  ซึ�ง  ผู้  มอบ  ฉันทะ  ได้  ทําการ  ระบุ  การ  ลง  คะแนน  มา  แล้ว  บริษัทฯ  ได้ 

 ทําการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป�นที�เรียบร้อยแล้ว 

 3.  ใน  การ  นับ  คะแนน  เสียง  บรษัิทฯ  จะ  ใช้  วิธี  หัก  คะแนน  เสียง  ไม ่ เห็น  ด้วย  และ  งด  ออก  เสียง  ออก  รวม  ทั�ง 

 คะแนน  เสียง  ของ  บัตร  เสีย  (  ถ้า  มี  )  จาก  จํานวน  เสียง  ทั�งหมด  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ซึ�ง  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  มี  สิทธิ  ออก  เสียง  ลง 

 คะแนน  และสว่นที�เหลือจะถือว่าเป�นคะแนนเสียงที� “เห็นด้วย” 

 กรณี  ที�  ถือ  เป�น  บัตร  เสีย  หมาย  ถึง  กรณี  ที�  ผู้  ถือ  หุ้น  มอบ  ฉันทะ  และ  ระบุ  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ไว้  ล่วง  หน้า  แต่ 

 แสดงเจตนาไมชั่ดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เชน่ ลงคะแนนเกินกว่าหนึ�งชอ่ง และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถยืนยันได้ 

 4.  ใน  วาระ  ที�  5  การ  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  แทน  ผู้  ที�  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น 

 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการเป�นรายบุคคล ซึ�งระบบจะมีการลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านตามลําดับ 

 5.  สําหรบั  คะแนน  เสียง  ใน  การ  ลง  มติ  อนุมัติ  ใน  แต่ละ  วาระ  นั�น  บริษัทฯ  ได้  แสดง  ราย  ละเอียด  ไว้  ใน  หนังสือ 

 เชิญประชุมแล้ว 

 ก่อน  การ  เรยีก  ให้  ลง  คะแนน  เพื�อ  ทําการ  อนุมัติ  ใน  แต่ละ  วาระ  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  สามารถ  สอบถาม  ราย 

 ละเอียดที�เกี�ยวข้องกับวาระนั�นๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคําถามที�เรียนให้ทราบก่อนหน้านี� 
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 สําหรบัการนับคะแนน บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี� 

 1.  ผล  การ  นับ  คะแนน  จะ  ถูก  ประกาศ  หลัง  จาก  ที�  ประธานฯ  เรียก  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  ใน  แต่ละ 

 วาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป�นผลการนับคะแนนรวมจาก 

 ●  ผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 

 ●  ผู้รับมอบฉันทะที�ได้รบัสิทธิให้ลงคะแนนแทน 

 ●  ผู้มอบฉันทะซึ�งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผา่นทางผู้รับมอบฉันทะ 

 2.  กรณีที�ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ มีสิทธิ  ออกเสียงเพิ�มอีกหนึ�งเสียงเพื�อเป�นเสียงชี�ขาด 

 3.  การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง   และบัตรเสีย 

 โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที�เข้ารว่มประชุมล่าสุด     และเมื�อระบบ 

 ประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไมส่ามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื�อความโปรง่ใส 

 และหากวาระนั�นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดําเนินการในวาระต่อไปทันที เพื�อความ 

 รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ   และเมื�อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า    ผู้ดําเนินการประชุมจะ 

 แจ้งให้ที�ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว 

 จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ชี�แจง  ว่า  ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  มี  ระเบียบวาระ  การ 

 ประชุม  ตาม  หนังสือ  เชิญ  ประชุม  ที�  ได้  จัด  สง่  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ล่วง  หน้า  แล้ว  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ต่อ  ไป 

 ตามระเบียบวาระที�ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี� 

 วาระที� 1 รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ประจําป� 2567 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  บริษัทฯ  ได้  จัด  ทํา  รายงาน  ผล  กา  รดํา  เนิน  งาน  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ใน  รอบ  ป�  2567 

 และ  ราย  งาน  ประ  จํา  ป�  ของ  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ราย  ละเอียด  ปรากฏ  ตาม  แบบ  แสดง  รายการ  ข้อมูล  ประจํา  ป�  / 

 รายงาน  ประจํา  ป�  2567  หรอื  แบบ  56-1  One  Report  (  ใน  รูป  แบบ  QR  CODE  )  ที�  ได้  สง่  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  พร้อม  กับ 

 หนังสือ  เชิญ  ประชุม  แล้ว  โดย  จัด  ทํา  ขึ�น  ตาม  ข้อ  กําหนด  ของ  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาด 

 หลักทรพัย์  และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

 จาก  นั�น  ประธานฯ  ได้  มอบ  หมาย  ให้  นาย  ปริญญา  โกวิท  จินดา  ชัย  กรรมการ  บริษัท  เป�น  ผู้นํา  เสนอ  ราย 

 ละเอียดเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป� 2567 ให้ที�ประชุมรับทราบ 

 นาย  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  กรรมการ  บริษัท  นํา  เสนอ  สรุป  ภาพ  รวม  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ในป�  2567  ที�  ผา่น 

 มาให้ที�ประชุมรับทราบ ดังนี� 

 ป�  2567  ถือว่า  เป�น  ป�  ที�  มี  ความ  ท้าทาย  และ  มี  ความ  ผันผวน  อยา่ง  มาก  ไม ่ ว่า  จะ  เป�น  เรื�อง  ของ  ภูมิรัฐศาสตร์ 

 สงคราม  ยูเครน  สงคราม  อิสราเอล  กับ  ฮา  มาส  รวม  ถึง  เศรษฐกิจ  ของ  โลก  ชะลอ  ตัว  การ  เติบโต  ของ  เศรษฐกิจ  ไทย  ที� 

 เติบโต  ได้  ต�า  อัตรา  ดอกเบี�ย  นโยบาย  ป�ญหา  หนี�  ภาค  ครัว  เรือน  และ  ป�ญหา  การ  ผิด  ชําระ  หนี�  หุ้น  กู้  ธนาคาร  หลายๆ  แหง่ 

 เพิ�มอัตราดอกเบี�ยอยา่งรวดเรว็ตลอดป�ที�ผา่นมา        อันสง่ผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ ต้นทุนสินค้าที�เพิ�มขึ�น 
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 และ  กําลัง  การ  ซื�อ  ของ  ลูกค้า  ที�  ต�า  ลง  รวม  ถึง  ภาพ  รวม  ของ  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย์  ที�  มี  ความ  สัมพันธ์  กับ  สภาพ  เศรษฐกิจ 

 ซึ�งบรษัิทฯ เห็นว่าป�ญหาเหล่านี�นา่จะคงอยูไ่ปอีกชว่งระยะเวลาหนึ�ง นอกจากนี� ยังมีป�ญหาเรื�องหุ้นกู้ที�มีการผิดนัด 

 ชําระ  หุ้น  กู้  หรือ  มี  การ  เลื�อน  กําหนด  จ่าย  เป�น  จํานวน  มาก  ซึ�ง  เกิด  ขึ�น  กับ  หลาย  ๆ   ธุรกิจ  และ  ต่อ  เนื�อง  มา  ตั�งแต่  ป�  2566 

 แล้ว  และ  สง่  ผล  ให้  มี  การ  ลด  เครดิต  เรทติ�ง  ของ  หลาย  ๆ   บรษัิท  ซึ�ง  รวม  ถึง  กลุ่ม  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย์  ด้วย  เชน่  กัน  ใน 

 แง่  ของ  ยอด  ขาย  นั�น  ภาพ  รวม  ของ  ตลาด  มี  ยูนิต  การ  ขาย  ที�  ลด  ลง  ประมาณ  ร้อย  ละ  30  ภาพ  รวม  ราย  ได้  ของ  กลุ่ม  บริษัท 

 อสังหารมิทรพัย์  ลด  ลง  ประมาณ  ร้อย  ละ  5  แต่  กําไร  ลด  ลง  ประมาณ  รอ้ย  ละ  37  ดัง  นั�น  จึง  เห็น  ได้  ว่า  ภาค  อุตสาหกรรม 

 อสังหารมิทรพัย์  ได้  รบั  ผลก  ระ  ทบ  เนื�องจาก  มี  ความ  สัมพันธ์  กับ  สภาพ  เศรษฐกิจ  โดยตรง  ด้วย  เหตุ  นี�  สืบ  เนื�องจาก 

 ป�ญหา  ทาง  เศรษฐกิจ  ที�  ได้  ชี�แจง  และ  ตาม  ที�  ได้  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  ว่า  ในป�  2567  บรษัิทฯ  จึง  มุง่  เน้น  ความ  สําคัญ 

 ของสภาพคล่องของบรษัิทฯ เป�นที�สุด และตามมาด้วยการทํากําไร ตามลําดับ 

 ภาพ  รวม  ของ  ป�  2567  บรษัิทฯ  เป�ด  โครงการ  ใหม ่ ทั�ง  สิ�น  4  โครงการ  มูลค่า  รวม  3,589  ล้าน  บาท  โดย  มี  ยอด 

 ขาย  สุทธิ  อยู ่ ที�  ประมาณ  2,088  ล้าน  บาท  ราย  ได้  รวม  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยู ่ ที�  ประมาณ  2,060  ล้าน  บาท  กําไร  สุทธิ  อยู ่ ที� 

 ประมาณ 111 ล้านบาท ซึ�งลดลงร้อยละ 56 

 ยอด  ขาย  สุทธิ  ในป�  2567  จะ  ลด  ลง  ร้อย  ละ  10.5  สว่น  แบง่  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  จะ  เป�น  โครงการ  แนว  ราบ  ร้อย  ละ  90 

 แบง่  เป�น  ทา  วน์  เฮา  ส์  ร้อย  ละ  62.9  บ้าน  เดี�ยว  ร้อย  ละ  26  และ  คอนโดมิเนียม  ร้อย  ละ  11.2  จะ  เห็น  ได้  ว่า  ป�จจัย  บวก 

 ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  คือ  ความ  ยืดหยุน่  ใน  การ  ควบคุม  ต้นทุน  โครงการ  ใด  ที�  ยอด  ขาย  สูง  ก็  จะ  เพิ�ม  ความเรว็  ใน  การ  ก่อสร้าง  และ 

 ลดความเรว็ในโครงการที�ยอดขายช้า 

 ราย  ได้  รวม  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ลด  ลง  ร้อย  ละ  9.9  อยู ่ ที�  ประมาณ  2,060  ล้าน  บาท  โดย  ราย  ได้  รวม  เกือบ  ทั�งหมด  มา 

 จาก  ราย  ได้  จาก  การ  ขาย  อสังหาริมทรัพย์  เป�น  หลัก  จาก  ภาพ  รวม  ราย  ได้  ของ  อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย์  ลด  ลง 

 ประมาณ  รอ้ย  ละ  5.5  และ  กําไร  ลด  ลง  ประมาณ  ร้อย  ละ  37.2  สําหรับ  คู่  เทียบ  ที�  ใกล้  เคียง  กับ  บรษัิทฯ  ใน  แง่  สัดสว่น 

 สินค้า  และ  ขนาด  ของ  บรษัิท  จํานวน  12  บริษัท  นั�น  ราย  ได้  ลด  ลง  ประมาณ  ร้อย  ละ  21.9  และ  กําไร  ลด  ลง  ประมาณ 

 รอ้ย  ละ  43.7  สว่น  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  นั�น  ราย  ได้  ลด  ลง  ประมาณ  รอ้ย  ละ  10.1  แต่  กําไร  ลด  ลง  มาก  ถึง  ประมาณ  ร้อย  ละ  56.6 

 โดย  เมื�อ  เปรยีบ  เทียบ  กับ  ยอด  ขาย  ใน  บรษัิท  อื�น  ใน  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย์  ที�  เน้น  ทํา  แนว  ราบ  กําไร  สุทธิ  ลด  ลง  ร้อย  ละ 

 43.7  แต่  จาก  ที�  ชี�แจง  ข้าง  ต้น  แล้ว  ว่า  บริษัทฯ  ให้  ความ  สําคัญ  กับ  สภาพ  คล่อง  และ  กระแส  เงินสด  ใน  บริษัท  (cash  flow) 

 ตัวอัตรากําไรจึงไมใ่ชส่ิ�งที�สําคัญที�สุด 

 อัตราสว่น  กําไร  ขั�น  ต้น  (Gross  Profit  Margin)  สําหรบั  ป�  2567  อยู ่ ที�  รอ้ย  ละ  34.5  ลด  ลง  จาก  ป�  2566  ร้อย 

 ละ 6.4 และ อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในป� 2567 ที�ผา่นมาอยูที่� 5.4 ลดลงจากป� 2566 ร้อยละ 5.8 

 อัตราสว่น  หนี�  สิน  ที�  มี  ภาระ  ดอกเบี�ย  ต่อ  สว่น  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  รวม  (interest  bearing  debt  to  equity  :  IBD/E 

 ratio)  ณ  สิ�น  ป�  2567  อยู ่ ที�  1.10  เท่า  โดย  หาก  หัก  สว่น  ของ  เงินสด  ที�  บรษัิทฯ  มี  อัตราสว่น  จะ  อยู ่ ที�  1.08  เท่า  ซึ�ง 

 ตัวเลข  ดัง  กล่าว  แสดง  ให้  เห็น  ว่า  บริษัทฯ  สามารถ  จัดการ  ควบคุม  หนี�  ได้  เป�น  อยา่ง  ดี  ให้  อยู ่ ใน  ระดับ  ที�  สามารถ  บริหาร 

 จัดการ  ได้  ดี  โดย  หาก  เทียบ  กับ  ใน  อุตสาหกรรม  IBD/E  ratio  ของ  39  บริษัท  ค่า  เฉลี�ย  จะ  อยู ่ ที�  1.38  เท่า  จึง  แสดง  ให้ 

 เห็นความแข็งแรงของบรษัิทฯ เทียบกับบรษัิทอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ในป� 2567 บรษัิทฯ มี 4 โครงการที�บริษัทฯ เป�ดใหมใ่นป�ที�ผา่นมา  มีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

 -  ประเภท  คอนโดมิเนียม  ได้แก่  Zelle  พลัส  สาธร  -  ราชพฤกษ์  มูลค่า  488  ล้าน  บาท  ราคา  ขาย 

 อยูที่� 2-5 ล้านบาท มีประมาณ 156 ยูนิต ซึ�งเน้นเรื�องการให้สเปคของที�ค่อนข้างดี 
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 -  ประเภท  ทาวน์  โฮม  ได้แก่  ซิตี�  เซนส์  พระราม  2  -  มหาชัย  มูลค่า  961  ล้าน  บาท  เป�ด  ตัว  ประมาณ 

 ไตรมาส  ที�  1/2567  ราคา  ขาย  อยู ่ ที�  2-4  ล้าน  บาท  ซึ�ง  มี  การ  ปรับ  รูป  แบบ  บ้าน  ให้  ทัน  สมัย  ขึ�น  และ  ได้ 

 รบัผลตอบรับที�ดี 

 -  ประเภท บ้านแฝดและบ้านเดี�ยว ได้แก่ 

 1.  อิคอนเนเจอร์ วงแหวน - ลําลูกกา  มูลค่า 975 ล้านบาท 

 2.  อิคอนเนเจอร์ พระราม 2 - มหาชัย  มูลค่า 1,166 ล้านบาท 

 บ้านแฝดและบ้านเดี�ยวมีแบบบ้านประมาณ 4 แบบ ราคาขายอยูที่�ประมาณ 5-8 ล้านบาท 

 สําหรับ  มุม  มอง  ในป�  2568  นี�  ใน  ภาพ  รวม  เป�น  เรื�อง  ราว  เชน่  เดิม  และ  ต่อ  เนื�อง  มา  จาก  ป�  ถึง  สอง  ป�  ที�  แล้ว  สืบ 

 เนื�องจาก  ป�ญหา  ทาง  ด้าน  ภูมิรฐัศาสตร ์ โลก  และ  เรื�อง  ที�  เกิด  ขึ�น  ใหม ่ อยา่ง  สงคราม  ทางการ  ค้า  ระหว่าง  สหรัฐอเมริกา 

 กับ  หลาย  ประเทศ  ทั�ว  โลก  ที�  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ  เศรษฐกิจ  โลก  ซึ�ง  ยัง  ไม ่ ได้  ฟ�� น  ตัว  จาก  ภาวะ  โค  วิด  รวม  ถึง  การ  ผิดนัด  ชําระ 

 หนี�  หุ้น  กู้  ที�  สะสม  และ  เพิ�ม  ขึ�น  ทุก  ป�  ก็  ยัง  เป�น  ป�ญหา  ที�  ทําให้  การ  ระดม  ทุน  มี  ความ  ท้าทาย  ที�  สร้าง  ความ  ผันผวน  และ  สง่ 

 ผลก  ระ  ทบ  ซ�า  เติม  เศรษฐกิจ  โลก  และ  ของ  ไทย  ที�  ยัง  ตกต�า  อยู ่  อยา่งไร  ก็  ดี  บรษัิทฯ  คาด  หวัง  ว่า  สถานการณ์  เศรษฐกิจ  ที� 

 เป�น  อยู ่ จะ  ดี  ขึ�น  และ  อาจ  มี  การ  ปรับ  ลด  อัตรา  ดอกเบี�ย  ลง  ผา่น  การ  ดําเนิน  งาน  ของ  รัฐบาล  และ  นโยบาย  ต่างๆ  ที�  จะ 

 กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 อยา่งไร  ก็ดี  ภาพ  รวม  ของ  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย์  ในป�  2568  ยัง  คง  ไม ่ ดี  ขึ�น  โดย  เฉพาะ  ป�ญหา  ของ  วิกฤต 

 ร ี เจ  กต์เรต  (Reject  Rate)  ทําให้  ลูกค้า  ไม ่ สามารถ  ได้  รบั  สิน  เชื�อ  ได้  ตั�งแต่  แรก  ภาพ  รวม  ตลาด  หุ้น  กู้  ในป�  2568  จะ  เห็น 

 ได้  ว่า  มี  บริษัท  อสังหาริมทรพัย์  ที�  มี  การ  เลื�อน  กําหนด  ชําระ  คืน  หุ้น  กู้  ประกอบ  กับ  เหตุ  แผน่  ดิน  ไหว  ที�  เกิด  ขึ�น  ทํา  ให้ 

 ทรสิเรต  ติ�ง  ปรับ  มุม  มอง  5  บริษัท  อสังหาริมทรัพย์  ที�  เน้น  การ  พัฒนา  คอนโดมิเนียม  เป�น  หลัก  แต่  ก็  สง่  ผลก  ระ  ทบ  มา  ถึง 

 โครงการแนวราบด้วยเชน่กัน  เนื�องจากภาพอสังหารมิทรัพย์โดยรวมมีความท้าทาย 

 ป�จจุบัน  บริษัทฯ  มี  โครงการ  ที�  เป�ด  ดําเนิน  การ  อยู ่ ทั�ง  สิ�น  22  โครงการ  โดย  เป�น  ทาวน์  โฮม  11  โครงการ  บ้าน 

 เดี�ยว  8  โครงการ  และ  คอนโดมิเนียม  3  โครงการ  โดย  ในป�  2568  บริษัทฯ  มี  แผน  ชะลอ  การ  เป�ด  ตัว  โดย  บริษัทฯ  จะ 

 เป�ดโครงการเพิ�มอีก  1  โครงการ เป�นกลุ่มแบรนด์ ซิตี�เซนส์ (City Sense)  มูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท 

 ในป�  2568  Target  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยู ่ ที�  2,000  -  2,200  ล้าน  บาท  ทั�งนี�  การ  ตั�ง  เป�า  หมาย  ข้าง  ต้น  เป�นการ  ตั�ง 

 เป�า  เมื�อ  ต้น  ป�  ก่อน  ที�  จะ  เกิด  สงคราม  การ  ค้า  ของ  สหรัฐอเมริกา  เมื�อ  พิจารณา  ภาพ  รวม  เศรษฐกิจ  ของ  ป�  2568  ตาม  ที� 

 กล่าว  ข้าง  ต้น  สง่  ผล  ให้  มี  ความ  ท้าทาย  ของ  ภาค  อสังหาริมทรัพย์  ทําให้  ตลาด  อสังหาริมทรัพย์  ชะลอ  ตัว  ธนาคาร 

 ปล่อย  กู้  ยาก  กําลัง  ซื�อ  ผู้  บริโภค  ลดลง  ซึ�ง  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ  ตลาด  บ้าน  ต�า  กว่า  5  -  10  ล้าน  บาท  นอกจาก  นี�  การ  แขง่ขัน 

 ใน  ตลาด  อสังหารมิทรพัย์  ก็  ยัง  คง  สูง  มี  การ  เรง่  ระบาย  สินค้า  ออก  ดัง  นั�น  บริษัทฯ  จึง  ยัง  มุง่  เน้น  สภาพ  คล่อง  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 เป�นหลัก เพื�อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการไปได้อยา่งดีต่อไป 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  /  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  และ  แสดง  ความ  คิด 

 เห็น 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  มา  ประชุม  ด้วย  ตนเอง 

 และผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 
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 คุณรฐัฐา  เกิดศิร ิ ผู้รับมอบฉันทะจาก  บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด (มหาชน)  สอบถามดังนี� 

 คําถาม  จาก  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ที�  ผา่น  มาใน  3  ป�  ตั�งแต่  ป�  2565  –  2567  มี  ยอด  ขาย  ลด  ลง  จาก  2,500  ล้าน 

 บาท  ในป�  2565  เหลือ  เพียง  2,000  ล้าน  บาท  ในป�  2567  และ  มี  ยอด  ขาย  ที�  ลด  ลง  อยา่ง  นา่  ใจหาย  จาก  ร้อย  ละ  15 

 ในป� 2565 เหลือเพียงรอ้ยละ 5 ในป� 2567 จึงขอให้คณะผู้บริหารชี�แจง สาเหตุและขอทราบรายละเอียด ดังนี� 

 1.  ในขณะที�ยอดขายลดลง ได้มีการปรับตัว หรือการควบคุมรายจ่ายให้สอดคล้อง กับรายรับที�ลด 

 ลงอยา่งไรบ้าง 

 2.  ในงบการเงินป� 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 316  ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากป� 2566 เป�น 

 เงิน 29 ล้านบาท เป�นเพราะสาเหตุใด 

 3.  ขอทราบจํานวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับพนักงานของป� 2567 เทียบกับป� 2566 

 4.  ขอทราบแผนการก่อสร้างบ้านใหม ่และการระบาย stock บ้านเก่า จะมีอัตราสว่นอยา่งใดในป� 

 2568 

 5.  เนื�องจาก บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีจุดแข็งในวัสดุก่อสร้างมาอยา่งยาวนาน จึง 

 ขอทราบว่า คณะผู้บริหารมีนโยบายที�จะนําจุดแข็งของทั�งสองบริษัทมาเป�นประโยชน์ในเรื�อง 

 VE ที�เป�นที�สนใจของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั�นนําในป�จจุบัน เพื�อจะสร้างต้นทุนที�ต�าลง ตลอด 

 จนการนํากําลังการผลิตที�เหลือของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด(มหาชน) มาใช้เพื�อประโยชน์ 

 สูงสุด ขอทราบนโยบายในเรื�องดังกล่าว และหากมี จะเริ�มดําเนินการในไตรมาสใด เพื�อความ 

 สามัคคี ปรองดองและความมีประสิทธิภาพ 

 นายปรญิญา  โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  การ  ที�  ยอด  รวม  ของ  ราย  ได้  ลดลง  สืบ  เนื�อง  มา  จาก  ป�ญหา  ทาง  เศรษฐกิจ  ที�  ได้  ชี�  แจ้ง  ข้าง  ต้น  และ  ใน  ป� 

 ที�  ผา่น  มา  บรษัิทฯ  ให้  ความ  สําคัญ  กับ  สภาพ  คล่อง  ที�สุด  ใน  สว่น  ของ  กําไร  ขั�น  ต้น  และ  กําไร  สุทธิ  อาจ  ไมใ่ช ่ สิ�ง  ที�  สําคัญ 

 ที�สุด  ทั�งนี�  บริษัทฯ  พยายาม  จัด  ทํา  กลยุทธ์  ด้าน  ราคา  และ  ควบคุม  ต้นทุน  ซึ�ง  การ  ควบคุม  ต้นทุน  จัด  อยู ่ ใน  OKR  ที� 

 สําคัญของทางบรษัิทฯ และผลลัพธ์ในการควบคุมราคาเป�นไปได้ดีเมื�อเทียบกับตลาด 

 ใน  สว่น  ของ  ค่า  ใช้  จ่าย  การ  บริหาร  ที�  เพิ�ม  ขึ�น  ใน  ป�  ที�  ผา่น  มา  สืบ  เนื�องจาก  ป�ญหา  ทาง  เศรษฐกิจ  ทํา  ให้  บริษัทฯ 

 ไม ่ ได้  เน้น  การ  สรา้ง  บ้าน  ใหม ่  สง่  ผล  ให้  สามารถ  เน้น  โครงการ  ที�  มี  อยู ่  เชน่  การ  ปลด  สาธารณูปโภค  การ  สง่  มอบ 

 โครงการ  ให้  คณะ  กรรมการ  หมูบ่้าน  ซึ�ง  กิจกรรม  เหล่า  นี�  ทําให้  เกิด  ค่า  ใช้  จ่าย  ที�  เพิ�ม  ขึ�น  ใน  ระยะ  สั�น  แต่  จะ  ชว่ย  ลด  ค่า 

 ใช้จ่ายระยะยาว (recurring) ในการดูแลโครงการนั�น ๆ 

 จํานวน  พนักงาน  ในป�  2566  มี  พนักงาน  จํานวน  ประมาณ  เกือบ  300  คน  และ  ในป�  2567  มี  จํานวน 

 ประมาณ  274 คน ซึ�งลดลงไปประมาณ 25 คน 

 ทั�งนี�  การ  ก่อสรา้ง  บ้าน  ใหม ่ ไมใ่ช ่ ป�จจัย  ที�  สําคัญ  ที�สุด  และ  ใน  หลาย  บรษัิท  มุง่  เน้น  ที�  จะ  ระบาย  stock  บ้าน 

 เก่า  โดย  บรษัิทฯ  ได้  เล็ง  เห็น  ถึง  ความ  ท้าทาย  จึง  ได้  หารือ  และ  วางแผน  การ  ขาย  เชน่  การ  ไม ่ ป�ด  ทําการ  ชว่ง  สงกรานต์ 

 เพื�อ  เพิ�ม  โอกาส  การ  ขาย  ซึ�ง  ก็  มี  หลาย  บริษัท  ที�  เป�ด  การ  ขาย  ใน  ชว่ง  สงกรานต์  เชน่  เดียวกัน  นอกจาก  นี�  ยัง  มี  การ  จัด 

 Campaign ในป�นี�  เพื�อปรบัปรุงโครงการที�มีอยู ่ให้ตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้า 

 ใน  สว่น  ของ  การนํา  สินค้า  ของ  บรษัิท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  มา  ใช้  กับ  การ  สร้าง  บ้าน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 บรษัิทฯ เน้นย�าความสําคัญในการขาย  โดยที�การก่อสร้างยังไมใ่ชเ่ป�าหมายหลักของทางบริษัทฯ ทั�งนี� 
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 ทีม  ของ  ทา  งบ  ริ  ษัทฯ  สามารถ  ควบคุม  ต้นทุน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ได้  ค่อน  ข้าง  ดี  มาก  เมื�อ  เทียบ  กับ  บริษัท  อื�น  โดย  บริษัทฯ 

 สามารถ  ดําเนิน  การ  ใน  ฐานะ  ผู้รับ  เหมา  ราย  กลาง  หรือ  ราย  ใหญ ่ ได้  ดี  และ  สามารถ  สร้าง  บ้าน  ที�  มี  คุณภาพ  ได้  นอกจาก 

 นี�  ยัง  ได้  รบั  กา  รติ  ต  ต่อ  จาก  Supplier  ราย  อื�น  เพื�อ  มา  เสนอ  ต้นทุน  ที�  ต�า  ลง  อยา่งไร  ก็ดี  เนื�องจาก  ใน  ป�จจุบัน  เป�า  หมาย 

 หลักของบรษัิทฯ ไมใ่ชก่ารก่อสร้างบ้านใหม ่ แต่เป�นการสร้างยอดขายยอดโอนบ้านที�มีอยูใ่ห้ได้มากที�สุด 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ใน  วาระ  นี� 

 เพิ�มเติม 

 จาก  นั�น  ประธานฯ  แจ้ง  ให้  ทราบ  ว่า  เนื�องจาก  ใน  วาระ  ที�  1.  นี�  เป�น  วาระ  เพื�อ  ทราบ  จึง  ไม ่ ต้อง  มี  การ  ลง  มติ 

 ถือว่าที�ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2567  ตามที�เสนอ 

 วาระที� 2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป� 2567 

 ประธานฯ  แจ้งต่อที�ประชุมว่า ในวาระพิจารณาและอนุมัติ  งบการเงินประจําป�  2567  นี� ขอมอบหมาย 

 ให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี  พิพัฒนเสริญ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป�นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 

 รอง  ศาสตราจารย ์  อัญชล ี  พิพัฒ  น  เส  รญิ  ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  เพื�อ  ให้ 

 เป�น  ไป  ตาม  มาตรา  112  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บรษัิท  มหา  ชนจํา  กัด  พ  .  ศ  .  2535  (  รวม  ทั�ง  ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  และ 

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ที�กําหนดให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป�นประจําทุกป� 

 สําหรับ  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  งบ  การ  เงิน  ใน  รอบ  ป�  บัญชี  สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2567  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 ประกอบ  ด้วย  งบ  แสดง  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  งบ  แสดง  ฐานะ  ทางการ  เงิน  งบ  กระแส  เงินสด  และ  หมายเหตุ  ประกอบ  งบ 

 การ  เงิน  ต่างๆ  ปรากฏ  อยู ่ ใน  แบบ  แสดง  รายการ  ข้อ  มูล  ประ  จํา  ป�  และ  ราย  งาน  ประ  จํา  ป�  2567  (  แบบ  56-1  One  Report) 

 ในหมวดงบการเงิน  ซึ�งได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี�แล้ว 

 โดยสรุปตัวเลขที�สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม  และงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ของบรษัิทฯ ณ 

 วันที� 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับป� 2566  เป�นดังนี� 

 ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบรษัิทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2567 เปรยีบเทยีบกับป� 2566    มรีายละเอยีดดังนี� 
 (หนว่ย:ล้านบาท) 

 2567  2566  เพิ�ม/ลด(%) 

 สนิทรัพย์รวม  12,387.50  12,306.73  0.66 

 หนี�สนิรวม  6,995.74  7,022.62  -0.38 

 สว่นของผูถื้อหุ้น  5,391.75  5,284.10  2.04 

 รายได้จากการดําเนินงาน  2,022.35  2,247.37  -10.01 

 กําไรสทุธิ  110.68  255.18  -56.63 

 กําไรต่อหุน้  0.09  0.21  -57.14 
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 คณะ  กรรมการ  บริษัท  จึง  เห็น  ควร  ให้  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  พิจารณา  อนุมัติ  งบ  การ  เงิน  สําหรับ  รอบ 

 ป�  บัญชี  สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2567  ซึ�ง  ได้  ผา่น  การ  ตรวจ  สอบ  และ  ลง  นาม  รับรอง  จาก  ผู้  สอบ  บัญชี  รับ  อนุญาต  ขอ 

 งบ  ร ิ ษัทฯ  โดย  แสดง  ความ  เห็น  อยา่ง  ไมม่ี  เงื�อนไข  และ  ผา่น  การ  สอบ  ทาน  ของ  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  รวม  ถึง  ได้  รับ 

 ความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  /  หรือ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  และ  แสดง  ความ  คิด 

 เห็น แต่ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นในวาระนี� 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  จึง  ขอ  ให้  ลง  คะแนน  ใน  วาระ  นี�  ตาม  วิธี  การ  ลง  คะแนน  ที�  ได้  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  โดย  ใน  การ 

 ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม  และ  ออก  เสียง  ลง 

 คะแนน 

 ผลการนับคะแนน วาระที�  2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน  ประจําป� 2567  เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  1,111,315,581  100.0000 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  0  0.0000 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  งบ  การ  เงิน  ประจํา  ป�  2567  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ 

 สาํหรบั  รอบ  บญัช ี สิ�น  สดุ  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2567  ตาม  ที�  เสนอ  ด้วย  คะแนน  เสยีง  ข้าง  มาก  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  3.  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัช ี สาํหรบั  ป�  บญัช ี สิ�น  สดุ  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2568  และ 

 กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชปีระจําป� 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  รอง  ศาสตราจารย์  อัญชลี  พิพัฒ  น  เส  ริญ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป�นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 

 รอง  ศาสตราจารย ์  อัญชล ี  พิพัฒ  น  เส  รญิ  ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ตาม 

 พระ  ราช  บัญญัติ  บรษัิท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  มาตรา  120  และ  ข้อ  บังคับ  ของ  บริษัท  ข้อ  58  กําหนด  ให้  ที�  ประชุม 

 สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  เป�น  ผู้  แต่ง  ตั�ง  ผู้  สอบ  บัญชี  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  และ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  ผู้  สอบ  บัญชี  และ  ตาม 

 ประกาศ  คณะ  กรรมการ  กํากับ  ตลาด  ทุน  ได้  กําหนด  ให้  บรษัิท  จด  ทะเบียน  ต้อง  จัด  ให้  มี  การ  หมุนเวียน  ผู้  สอบ  บัญชี 

 (Auditor  Rotation)  ไม ่ ให้  มี  การ  ตรวจ  สอบ  ติดต่อ  กัน  เกิน  7  รอบ  ป�  บัญชี  โดย  มี  วัตถุประสงค์  เพื�อ  ให้  ความ  มั�นใจ  ว่า 

 ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป�นอิสระ 
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 โดย  ใน  รอบ  ป�  บัญชี  2568  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  ได้  พิจารณา  และ  ให้  ความ  เห็น  ชอบ  ใน  การ 

 เสนอ  ชื�อ  ผู้  สอบ  บัญชี  จาก  บรษัิท  สอบ  บัญชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จํากัด  เป�น  ผู้  สอบ  บัญชี  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  เป�น 

 ป�  ที�  6  ติดต่อ  จาก  รอบ  ป�  บัญชี  2563  เนื�องจาก  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  ประเมิน  แล้ว  ว่า  บริษัท  สอบ  บัญชี  ดี  ไอ  เอ 

 อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จํากัด  เป�น  บริษัท  ที�  มี  ความ  เชี�ยวชาญ  ใน  การ  การ  สอบ  บัญชี  ใน  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย์  มี  ความ  รับ 

 ผิดชอบในหน้าที�  และมีอัตราค่าสอบบัญชีที�มีความเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทฯ 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  และ  เห็น  ชอบ  ตาม  ข้อ  เสนอ  ของ  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  จึง  ใคร ่ ขอ  เสนอ 

 ต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป� 2568 เพื�อพิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีตามรายชื�อต่อไปนี� 

 1. นายนพฤกษ์        พิษณุวงษ์  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  7764  หรือ 

 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  5599 หรือ 

 3. นางสาวสุภาภรณ์    มั�งจิตร  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  8125 หรือ 

 4. นางสาวระวีวรรณ  ชื�นชม  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  7487 

 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งข้างต้น เป�น  ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบริษัทรว่ม และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ทั�งนี�  ผู้  สอบ  บัญชี  ทั�ง  4  ราย  ข้าง  ต้น  ไม ่ อยู ่ ใน  เกณฑ์  ที�  จะ  ต้อง  เว้น  ระยะ  เวลา  ใน  การ  ปฏิบัติ  งาน  ตาม  ประกาศ 

 คณะ  กรรมการ  ตลาด  ทุน  และ  ผู้  สอบ  บัญชี  ดัง  กล่าว  เป�น  ผู้  สอบ  บัญชี  ที�  ได้  รับ  ความ  เห็น  ชอบ  จาก  สํานักงาน  คณะ  กรรม 

 การ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  ไม ่ เป�น  ผู้  ถือ  หุ้น  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ไมม่ี  ความ  สัมพันธ์  หรือ  มี  สว่น  ได้  เสีย  กับ 

 บรษัิทฯ  /  บรษัิท  ยอ่ย  /  ผู้  บรหิาร  /  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ใหญ ่  หรอื  ผู้  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  บุคคล  ดัง  กล่าว  และ  ไม ่ ได้  ให้  บริการ  เป�น  ที� 

 ปรกึษาแก่บรษัิทฯ แต่อยา่งใด จึงมีความเป�นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 สําห  รับ  ค่า  สอบ  บัญชี  ประ  จํา  ป�  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  บริษัท  ยอ่ย  และ  บริษัท  รว่ม  ประ  จํา  ป�  2568  เป�น  จํา  นว  น  เงิน  ไม ่

 เกิน  3,885,000  บาท  โดย  ไมม่ี  ค่า  บรกิาร  อื�น  สําหรับ  ค่า  สอบ  บัญชี  ในป�  2568  มี  จํานวน  เพิ�ม  ขึ�น  จาก  ป�  2567  เป�น  เงิน 

 20,000 บาท  หรอืเพิ�มขึ�นในอัตราร้อยละ 0.52 เนื�องจากบริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยเพิ�มขึ�นจํานวน 2 บริษัท ในป� 2567 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  แล้ว  เห็น  ว่า  มี  ความ  สอดคล้อง  กับ  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  จึง  เห็น  สมควร  เสนอ 

 ให้  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  ผู้  สอบ  บัญชี  ตาม  ราย  ชื�อ  ดัง  กล่าว  เป�น  ผู้  สอบ  บัญชี  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 ประจําป� 2568  และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที�นําเสนอ 
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 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  ป� 2568 
 (ป�ที�เสนอ) 

 ป� 2567 

 ค่าสอบบัญชีของบรษัิทฯ  1,600,000  1,750,000 

 ค่าสอบบัญชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  2,285,000  2,115,000 

 ค่าบรกิารอื�น  ไมม่ี  ไมม่ี 

 รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  3,885,000  3,865,000 



 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  /  หรือ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  และ  แสดง  ความ  คิด 

 เห็น แต่ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นในวาระนี� 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  จึง  ขอ  ให้  ลง  คะแนน  ใน  วาระ  นี�  ตาม  วิธี  การ  ลง  คะแนน  ที�  ได้  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  โดย  ใน  การ 

 ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม  และ  ออก  เสียง  ลง 

 คะแนน 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  3  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัช ี สาํหรบั  ป�  บญัช ี สิ�น  สดุ  วัน  ที�  31 

 ธันวาคม  2568  และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชปีระจําป�  เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  1,111,315,581  100.0000 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  0  0.0000 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  1.  นาย  นพ  ฤกษ์  พิษ  ณุ  วงษ์ 

 ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที�  7764  หรอื  2.  นางสาว  สม  จินตนา  พล  หริญั  รตัน์  ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที� 

 5599  หรอื  3.  นางสาว  ส ุ ภา  ภรณ์  มั�ง  จิตร  ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที�  8125  หรอื  นางสาว  ระ  ว ี วรรณ  ชื�นชม 

 ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที�  7487  จาก  บรษัิท  สอบ  บญัช ี ด ี ไอ  เอ  อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จํากัด  เป�น  ผู ้ สอบ  บญัช ี

 ประจํา  ป�  2568  และ  อนุมัติ  ค่า  ตอบแทน  ผู ้ สอบ  บญัช ี ประจํา  ป�  2568  เป�น  จํานวน  ไม่  เกิน  3,885,000  บาท  ตาม  ที� 

 เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  4  พิจารณา  และ  อนุมัติ  งด  จัดสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนุมัติ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  สาํหรบั 

 ผลการดําเนินงานประจําป� 2567 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ 

 เป�นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 

 นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  นํา  เสนอ  ที�  ประชุม  ว่า  เพื�อ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  มาตรา  116 

 แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  และ  ตาม  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ข้อ  57  กําหนด  ให้  ต้อง  จัดสรร 

 กําไร  สุทธิ  ประจํา  ป�  สว่น  หนึ�ง  ไว้  เป�น  ทุนสํารอง  ไม ่ น้อย  กว่า  ร้อย  ละ  5  ของ  กําไร  สุทธิ  ประจํา  ป�  หัก  ด้วย  ยอด  ขาดทุน 

 สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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 ทั�งนี�  ณ  วัน  สิ�น  รอบ  บัญชี  สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2567  บริษัท  มี  ทุน  จด  ทะเบียน  จํานวน  1,220,011,755 

 บาท  โดย  บรษัิทฯ  มี  ทุนสํารอง  จํานวน  ทั�ง  สิ�น  127,604,940.10  บาท  หรือ  คิด  เป�น  ร้อย  ละ  10  ของ  ทุน  จด  ทะเบียน 

 ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ซึ�ง  ครบ  เต็ม  จํานวน  ตาม  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  แล้ว  ดัง  นั�น  บริษัทฯ  จึง  ไม ่ ต้อง  จัดสรร  กําไร  สุทธิ  ประจํา  ป� 

 2567 เป�นทุนสํารองเพิ�มเติมอีก 

 บรษัิทฯ  มีน  โย  บาย  ที�  จะ  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  อัตรา  ไม ่ เกิน  กว่า  ร้อย  ละ  40  ของ  กําไร  สุทธิ  ของ 

 งบ  การ  เงิน  รวม  หลัง  หัก  ภาษี  เงิน  ได้  นิติบุคคล  ทั�งนี�  อัตรา  การ  จ่าย  ป�นผล  ใน  แต่ละ  ป�  อาจ  เปลี�ยนแปลง  ได้  ขึ�น  อยู ่ กับ  ผล 

 ประกอบ  การ  แผนการ  ขยาย  ธุรกิจ  สภาพ  คล่อง  ความ  จําเป�น  และ  ความ  เหมาะ  สม  อื�นๆ  โดย  ให้  อํานาจ  คณะ  กรรมการ 

 ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  พิจารณา  และ  การ  ดําเนิน  การ  ดัง  กล่าว  จะ  ต้อง  ก่อ  ให้  เกิด  ประโยชน์  สูงสุด  ต่อ  ผู้  ถือ  หุ้น  สําหรับ  บริษัท  ยอ่ย 

 ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  มีน  โย  บาย  ใน  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  เชน่  เดียว  กับ  บริษัทฯ  และ  เป�น  ไป  ตาม  การ  พิจารณา  ของ 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  และ  คณะ  กรรมการ  อาจ  จ่าย  เงินป�นผล  ระหว่าง  กาล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  ได้  เป�น  ครั�ง  คราว  เมื�อ  เห็น  ว่า 

 บรษัิทฯ มีผลกําไรสมควรพอที�จะทําเชน่นั�น โดยรายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 จาก  ผล  ประกอบ  การ  ในป�  2567  ตาม  งบ  การ  เงิน  เฉพาะ  กิจการ  มี  กําไร  สุทธิ  จํานวน  4,743,175  บาท  และ 

 ตาม  งบ  การ  เงิน  รวม  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  มี  กําไร  สุทธิ  (  สว่น  ที�  เป�น  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  )  จํานวน  110,700,034  บาท  อยา่งไร  ก็ดี 

 เนื�องจาก  จําเป�น  ต้อง  รักษา  สภาพ  คล่อง  และ  กระแส  เงินสด  เพื�อ  เป�น  เงิน  ทุนหมุนเวียน  ใน  การ  ดําเนิน  กิจการ  สําหรับ  ป� 

 2568  และ  สํารอง  ไว้  เพื�อ  รองรับ  สถานการณ์  ที�  มี  ความ  ไม ่ แนน่อน  บรษัิทฯ  จึง  เห็น  สมควร  เสนอ  ให้  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น 

 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินป�นผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําป� 2567 

 นาย  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  กรรมการ  บริษัท  ได้  ชี�แจง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  สืบ  เนื�องจาก  ป�ญหา  เศรษฐกิจ  ใน 

 ป�จจุบัน  สง่  ผล  ต่อ  อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรพัย์  รวม  ถึง  บริษัทฯ  แต่  บริษัทฯ  ยัง  สามารถ  บริหาร  ได้  อยา่ง  ดี  และ  มี 

 สภาพ  คล่อง  ใน  สว่น  ของ  หุ้น  กู้  ทา  งบ  ริ  ษัทฯ  ให้  ความ  สําคัญ  กับ  สภาพ  คล่อง  เพื�อ  ที�  จะ  มา  ชําระ  หุ้น  กู้  ในป�  2568  –  2569 

 ที�  สูง  กว่า  ใน  ชว่ง  ป�  ที�  ผา่น  มา  ซึ�ง  ใน  อุตสาหกรรม  ก็  มี  ขา่ว  เกี�ยว  กับ  การ  เลื�อน  กําหนด  ขอ  ชําระ  หุ้น  กู้  ที�  เป�น  ความ  ท้าทาย  กับ 

 เศรษฐกิจ  ที�  กําลัง  ชะลอ  ตัว  และ  มี  ความ  ไม ่ แนน่อน  ทั�ง  นี�  บริษัทฯ  คํานึง  ถึง  ผล  ประโยชน์  สูงสุด  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  จึง  ให้  ความ 

 สําคัญ  กับ  สภาพ  คล่อง  บริหาร  ด้วย  ความ  ระมัดระวัง  การ  ลงทุน  จัด  ซื�อ  ที�ดิน  จะ  พิจารณา  เฉพาะ  ที�ดิน  ที�  มี  ศักยภาพ  สูง 

 และ  ควบคุม  หนี�  ควบคู่  กับ  การ  ลด  ต้นทุน  ทางการ  เงิน  เพื�อ  ความ  แข็งแกรง่  ทางการ  เงิน  และ  การ  เติบโต  ใน  ระยะ  ยาว 

 ทาง  คณะ  กรรมการ  จึง  เสนอ  ให้  รักษา  กระแส  เงินสด  ใน  บรษัิทฯ  เพื�อ  รกัษา  สภาพ  คล่อง  และ  ผา่น  วิกฤติ  เศรษฐกิจ  เพื�อ 

 ผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 จาก  นั�น  นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  จึง  รายงาน  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  คณะ  กรรมการ  บริษัท 

 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละ เอียดดังนี� 

 1.  อนุมัติ  งด  การ  จัดสรร  กําไร  เป�น  ทุนสํารอง  ตาม  กฎหมาย  เนื�อง  จา  กบ  ร ิ ษัทฯ  มี  ทุนสํารอง  ครบ  ถ้วน  ร้อย  ละ 

 10  ของ  ทุน  จด  ทะเบียน  เป�น  จํานวน  127,604,940.10  บาท  ตาม  ที�  กฎหมาย  และ  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 กําหนดไว้แล้ว 

 2.  พิจารณาอนุมัติ  งด  จ่ายเงินป�นผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจํา  ป� 2567 
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 ผูดํ้าเนินการประชุม  ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ  ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ 

 แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คณุเพ็ญทิพา ยิ�มพยคัฆ์  ผู้รับมอบฉันทะจากนาย ชนะ โต  วัน สอบถามดังนี� 

 คําถาม  ใน  วาระ  นี�  ใน  ฐานะ  ผู้  ถือ  หุ้น  มา  ลงทุน  กับ  บริษัทฯ  ที�  มั�นคง  และ  การ  บริหาร  ที�  แข็งแกรง่  ซึ�ง  มุง่  หวัง  ถึง 

 การ  ได้  รบั  เงินป�นผล  แต่  บรษัิทฯ  ไม ่ จ่าย  เงินป�นผล  มาส  อง  ป�  แล้ว  ไม ่ สามารถ  ป�น  สว่น  กําไร  ตาม  ที�  ผู้  ถือ  หุ้น  พึง  มี  จึง 

 อยาก  ทราบ  ว่า  จะ  มี  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ป�  ไหน  และ  หาก  ขาดทุน  จะ  จ่าย  เงินป�นผล  อยา่งไร  หาก  ป�  นี�  บรษัิทฯ  จะ  ป�นผล 

 จรงิ  ก็  ใช้  เงิน  เพียง  มูลค่า  ประ  มาน  40  ล้าน  บาท  เท่านั�น  ซึ�ง  การ  ไม ่ สามารถ  แบง่  เงิน  ดัง  กล่าว  มา  ป�นผล  ได้  จะ  ทําให้  ขาด 

 สภาพ  คล่อง  จะ  มอง  ภาพ  กิจการ  ว่า  ไป  ต่อ  ได้  อยา่งไร  และ  เงิน  ใน  สว่น  ที�  ค้าง  ป�นผล  ผู้  ถือ  หุ้น  จะ  ได้  รับ  ตาม  สิทธิ  หรือ  ไม ่

 นอกจาก  นี�  ทาง  คณะ  กรรมการ  ได้  เคย  วิเคราะห์  cash  flow  หรอื  ไม ่  ว่า  กระแส  เงินสด  ฝ�ด  จน  ต้อง  งด  จ่าย  ป�นผล  หรือ  ไม ่

 ซึ�ง  หาก  ไมม่ี  การ  วิเคราะห์  แล้ว  มา  สรุป  ตาม  ที�  ทีม  บรหิาร  สรุป  ใน  การ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  ก็  เห็น  ว่า  เป�นการ  บริหาร  งาน  ที� 

 บกพรอ่งของคณะกรรมการบรหิาร  ไมค่วรได้รบัค่าตอบแทนเพราะผู้ถือหุ้นก็ไมไ่ด้รบัเงินป�นผล 

 คณุปรญิญา  โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  ทาง  ทีม  บริหาร  เข้าใจ  ความ  รู้สึก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  เนื�องจาก  ตนเอง  ก็  มี  ฐานะ  ผู้  ถือ  หุ้น  ด้วย  เชน่  กัน  และ  ได้ 

 รบั  ความ  เสีย  หาย  เชน่  กัน  แต่  ทั�งนี�  เพื�อ  ความ  แข็ง  แรง  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  จาก  สภาวะ  เศรษฐกิจ  ป�จจุบัน  มี  ความ  ไม ่ แนน่อน  สูง 

 และ  วิกฤติ  ครั�ง  นี�  มี  ความ  รุนแรง  มากกว่า  วิกฤติ  เศรษฐกิจ  ในป�  2540  ซึ�ง  กระทบ  คนใน  วง  จํากัด  แต่  ใน  ป�จจุบัน  กระทบ 

 คน  สว่น  มาก  ดัง  นั�น  จึง  ต้อง  มั�นใจ  ว่า  บริษัทฯ  แข็ง  แรง  อยู ่ รอด  เพื�อ  ความ  มั�นคง  และ  มั�งคั�ง  ใน  ระยะ  ยาว  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  การ 

 งด  จ่าย  เงินป�นผล  ใน  ป�  ที�  แล้ว  ที�  ทีม  บริหาร  เลือก  ที�  จะ  เก็บ  เงินสด  ไว้  ใน  บรษัิทฯ  เป�นการ  วางแผน  ที�  ชาญ  ฉลาด  และ  ใน 

 ป�  นี�  บรษัิท  อื�น  ก็  พิจารณา  ที�  จะ  งด  การ  จ่าย  เงินป�นผล  เชน่  กัน  เพื�อ  ที�  จะ  เก็บ  กระแส  เงินสด  ไว้  แทน  เพื�อ  ความ  มั�นคง  และ 

 ผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 กรณี  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ทาง  คณะ  กรรมการ  มอง  เห็น  ความ  สําคัญ  จึง  ได้  มี  การ  พิจารณา  อยา่ง  เข้ม  ข้น  และ 

 เป�ด  รบั  ฟ�ง  ความ  เห็น  จาก  หลาย  มุม  มอง  จึง  ได้  ข้อ  สรุป  ใน  การ  ที�  จะ  รกัษา  เงินสด  ใน  บริษัทฯ  แทนที�  จะ  จ่าย  เงินป�นผล 

 ที�  แม้  จํานวน  ใน  แต่ละ  ป�  อาจ  จะ  เพียง  40  ล้าน  บาท  แต่  หาก  คํานวณ  รวม  หลาย  ป�  ก็  มูลค่า  สูง  ถึง  หลัก  ร้อย  ล้าน  บาท  ได้ 

 เชน่นี�การงดจ่ายเงินป�นผลเพื�อเพื�อรักษากระแสเงินสดในบริษัทฯ จึงเป�นเรื�องที�สําคัญที�สุด 

 ใน  เรื�อง  การ  จ่าย  เงินป�นผล  อนาคต  จะ  ต้อง  พิจารณา  บริบท  และ  สถานการณ์  เป�น  ป�  ต่อ  ป�ไป  เนื�องจาก 

 เหตุการณ์  และ  ป�จจัย  อาจ  เปลี�ยนแปลง  ได้  ทั�งนี�  หาก  พิจารณา  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ที�  ผา่น  มา  ใน  บาง  ป�  ที�  บริษัทฯ  มี 

 ศักยภาพ  ใน  การ  จ่าย  เงินป�นผล  บริษัทฯ  เอง  ก็ได้  จ่าย  เงินป�นผล  มากกว่า  นโยบาย  ท้าย  ที�  สุด  บริษัทฯ  ยัง  คง  มอง  ถึง 

 ความเหมาะสมเพื�อการเติบโตของบริษัทฯ และการสร้างความมั�งคั�งของผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป 

 คณุรฐัฐา เกิดศริ ิ ผู้รบัมอบฉันทะจาก บริษัท ดีคอนโป  รดักส์ จํากัด (มหาชน) สอบถามดังนี� 

 คําถาม  ใน  มุม  ของ  บรษัิท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  จะ  ขอ  ออก  เสียง  ไม ่ เห็น  ด้วย  ต่อ  การ  งด  จ่าย 

 เงินป�นผล  เนื�องจาก  การ  ที�  นัก  ลงทุน  รวม  ไป  ถึง  บริษัท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  เข้า  มา  ลงทุน  ใน  บริษัทฯ  ก็  คาด 

 หวังผลตอบแทน หากบรษัิทฯ มีกําไรแต่ไมส่ามารถที�จะจัดสรรเงินป�นผลมายังผู้ถือหุ้น ก็มองว่าเป�นเรื�องที�ไม ่
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 เหมาะ  สม  โดย  เฉพาะ  หน้าที�  ใน  การ  ดูแล  และ  สร้าง  ความ  เชื�อ  มั�น  ให้  กับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ยอ่ย  ทุก  คน  แม้  จะ  มี  ป�ญหา 

 เศรษฐกิจ  ใน  ป�จจุบัน  ที�  ไม ่ เอื�อ  อํานวย  หรอื  การ  บริหาร  ที�  อาจ  ผิด  พลาด  ก็  มอง  ว่า  ไม ่ ควร  เป�น  เรื�อง  ที�  จะ  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ 

 ผู้  ถือ  หุ้น  อยา่ง  ไม ่ เป�น  ธรรม  หาก  เกิด  จาก  การ  บริหาร  งาน  ที�  ผิด  พลาด  ก็  ควร  ที�  จะ  เป�ด  ให้  ระดม  ความ  คิด  เห็น  เพื�อ  รว่ม  กัน 

 หาทางแก้ไข  ไมใ่ชห่าทางแก้ไขเพียงลําพังและสร้างป�ญหาต่อผู้ถือหุ้น 

 คณุปรญิญา  โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  ทาง  คณะ  กรรมการ  ได้  พิจารณา  อยา่ง  ละเอียด  และ  เข้ม  ข้น  แล้ว  ใน  สว่น  ของ  การ  บรหิาร  ผิด  พลาด  นั�น 

 ขอ  ชี�แจง  ว่า  การ  บริหาร  งาน  ที�  ผิด  พลาด  ควร  ใช้  กับ  กรณี  ที�  บริษัท  ที�  ป�จจุบัน  เลื�อน  การ  จ่าย  คืน  หนี�  หุ้น  กู้  หรือ  ไม ่ สามารถ 

 จ่าย  supplier  แต่  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  สามารถ  ที�  จะ  ชําระ  เงิน  supplier  ได้  ครบ  ถ้วน  และ  ชําระ  หนี�  กับ  ทาง  ธนาคาร  ทั�ง 

 ดอกเบี�ย  และ  เงิน  ต้น  อยา่ง  ครบ  ถ้วน  รวม  ไป  ถึง  หนี�  หุ้น  กู้  ทํา  ให้  บริษัทฯ  อยู ่ ใน  สถานะ  ที�  แข็งแกรง่  และ  สร้าง  ความ  มั�งคั�ง 

 ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  ระยะ  ยาว  ใน  ขณะ  เดียวกัน  หลาย  บริษัท  เลือก  ที�  จะ  ดึง  เงิน  ออก  จาก  บรษัิท  แต่  ทาง  ทีม  บริหาร  หรือ 

 คณะ  กรรมการ  เอง  เลือก  ที�  จะ  ใส ่ เงิน  เพิ�ม  เข้า  มา  ใน  บริษัทฯ  เชน่  การ  งด  การ  จ่าย  เงินป�นผล  เพื�อ  เตรียม  ความ  พร้อม 

 และ  นํา  เงิน  ดัง  กล่าว  ใส ่ มา  ใน  บริษัทฯ  หรือ  คุณ  สิร ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  ก็  มี  เงิน  ที�  พร้อม  ใส ่ เข้าไป  ใน  บริษัทฯ  300  ล้าน 

 บาท  หา  กบ  ริ  ษัทฯ  อยู ่ ใน  สภาวะ  ฉุกเฉิน  ก็  สามารถ  ที�  จะ  ปล่อย  เงิน  กู้  เพื�อ  ให้  บรษัิทฯ  อยู ่ ใน  สถานะ  ที�  แข็ง  แรง  จึง  เห็น  ได้ 

 ว่า  ทาง  ทีม  บรหิาร  และ  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  ได้  ทํา  หน้าที�  อยา่ง  เต็ม  ที�  และ  รัดกุม  ที�สุด  เพื�อ  ดูแล  ผล  ประโยชน์  ของ  ผู้  ถือ 

 หุ้น  แล้ว  ตน  มอง  ว่า  การ  เลือก  ที�  จะ  พลาด  ใน  การ  จ่าย  เงินป�นผล  น้อย  ไป  หรือ  งด  การ  จ่าย  เงินป�นผล  แทนที�  จะ  พลาด 

 จ่าย  เงินป�นผล  แล้ว  สง่  ผล  ให้  บรษัิทฯ  ไม ่ สามารถ  ชําระ  supplier  ได้  ไม ่ สามารถ  ชําระ  หนี�  ธนาคาร  หรอื  หุ้น  กู้  ซึ�ง  การ 

 กระทํานี�จะเป�นการทําร้ายผู้ถือหุ้น มากกว่าการจ่ายเงินป�นผล 

 ประธานฯ  ชี�แจง  เพิ�ม  เติม  ว่า  ใน  การ  พิจารณา  เรื�อง  การ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  ทาง  คณะ  กรรมการ  ได้  มี  การ 

 พิจารณา  โดย  ได้  สอบถาม  ฝ�าย  บรหิาร  อยา่ง  เข้ม  ข้น  และ  ละเอียด  ถี�ถ้วน  แล้ว  ใน  หลาย  มุม  มอง  รวม  ถึง  จาก  คณะ  กรรม 

 การ  อิสระ  เอง  ก็  มอง  ว่า  เป�น  ไป  เพื�อ  การ  รักษา  ผล  ประโยชน์  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  ระยะ  กลาง  และ  ระยะ  ยาว  ให้  ยั�งยืน  ต่อ  ไป 

 จึง  นํา  มา  สู ่ การ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  ในป�  2567  ทั�งนี�  ในป�  2568  ประธานฯ  เอง  ก็  มอง  ว่า  วิกฤติการณ์  ใน  ป�จจุบัน  มี  ความ 

 รา้ย  แรง  มากกว่า  ป�  2540  ซึ�ง  อาจ  ใช้  เวลา  อีก  หลาย  เดือน  หรอื  หลาย  ป�ก  ว่า  จะ  กลับ  เข้า  สู ่ สภาพ  การณ์  ปกติ  หรือ  อาจ  เกิด 

 เหตุการณ์  ที�  ทําให้  ร้าย  แรง  มาก  ขึ�น  ไป  อีก  ทั�งนี�  ขอ  ขอบคุณ  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ยก  ประเด็น  ดัง  กล่าว  และ  หวัง  ว่า  คํา  ตอบ  ของ 

 ทาง  ฝ�าย  จัดการ  และ  คณะ  กรรมการ  จะ  แสดง  ให้  เห็น  ว่าการ  ตัดสิน  ใจ  นี�  เป�น  เพื�อ  ประโยชน์  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  ระยะ  กลาง 

 และระยะยาวต่อไปอยา่งแท้จริง 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม 

 จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี�ตามวิธีการลงคะแนนที�ได้แจ้งต่อที�ประชุม 

 โดย  ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนน 
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 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  4  พิจารณา  และ  อนุมัติ  งด  จัดสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนุมัติ  งด  จ่าย 

 เงินป�นผลสาํหรบัผลการดําเนินงานประจําป�  2567  เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  643,084,681  57.8670 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  468,230,900  42.1330 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  งด  จัดสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ 

 อนุมัติ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  สาํหรบั  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ประจํา  ป�  2567  ตาม  ที�  เสนอ  ด้วย  คะแนน  เสยีง  ข้าง  มาก  ของ 

 ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที� 5.  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั�งกรรมการแทนที�ผูท้ี�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  ที�  5.  เป�น  เรื�อง  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  แทนที�  ผู้  ที�  พ้น 

 จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  โดย  กรรมการ  ผู้  ที�  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  ใน  วัน  ประชุม  ใหญ ่ สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป� 

 2568  รวม 3 ท่าน  คือ 

 1. ศ.ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

 2. รศ.อัญชลี  พัฒนเสริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณา 

 ค่าตอบแทน    และกรรมการอิสระ 

 3. นางสาวสิรลัิกษณ์ โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

 ทั�งนี�  เพื�อ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  และ  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ลง  คะแนน  ได้  อยา่ง  เป�น 

 อิสระ  ใน  วาระ  นี�  จึง  ขอม  อบ  หมาย  ให้  ผู้  ชว่ย  ศาสตราจารย์  มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  ประธาน  กรรมการ  สรรหา  และ 

 พิจารณาค่าตอบแทน  เป�นผู้นําเสนอรายงานต่อที�ประชุม  และขอเรียนเชิญกรรมการอีกสองท่าน  คือ  รศ.อัญชลี 

 พัฒน  เส  รญิ  และ  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  รวม  ถึง  ประธานฯ  ซึ�ง  ถือว่า  เป�น  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  ใน  วาระ  นี�  ออก  จาก  การ 

 ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระที�  5. นี� จนกว่าการลงมติในวาระนี�จะเสรจ็สิ�น 

 ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  นํา  เสนอ  ที�  ประชุม  ว่า  ตาม  มาตรา  71  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ 

 บรษัิท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  และ  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ข้อ  22  ที�  กําหนด  ให้  ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ประจํา  ป�  ทุก 

 ครั�ง  ให้  กรรมการ  ออก  จาก  ตําแหนง่  หนึ�ง  ใน  สาม  ถ้า  จํานวน  กรรมการ  ที�  จะ  แบง่  ออก  ให้  ตรง  เป�น  สาม  สว่น  ไม ่ ได้  ก็  ให้ 

 ออก  โดย  จํานวน  ที�  ใกล้  ที�สุด  กับ  สว่น  หนึ�ง  ใน  สาม  และ  กรรมการ  ซึ�ง  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  อาจ  ได้  รับ  เลือก  ตั�ง  กลับ 

 เข้ามาเป�นกรรมการใหมไ่ด้ 
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 และเพื�อให้เป�นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากับดูแลกิจการที�ดี   และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 ทุกรายอยา่งเป�นธรรมและเท่าเทียมกัน      บริษัทฯ    ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�พิจารณาแล้วเห็นว่า 

 มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถเหมาะสม เพื�อเข้ารับการคัดเลือกเป�นกรรมการบริษัทเป�นการล่วงหน้า  สําหรับ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2568  ตั�งแต่วันที� 4 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที� 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร ่

 ผา่นเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ทั�งนี�  เมื�อครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใด  เสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้า 

 รบัการพิจารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการของบริษัทฯ แต่อยา่งใด 

 คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  ของ  บริษัท  (  ซึ�ง  ไม ่ รวม  กรรมการ  ที�  มี  สว่น  ได้  เสีย  )  ได้ 

 พิจารณา  องค์  ประกอบ  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  คุณสมบัติ  ของ  กรรมการ  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท  มหาชน  จํากัด 

 พ  .  ศ  .2535  ความ  รู ้  ความ  สามารถ  รวม  ถึง  ประสบการณ์  ใน  ธุรกิจ  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ดําเนิน  งาน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ซึ�ง 

 สามารถ  ที�  จะ  ชว่ย  พัฒนา  บริษัทฯ  ได้  และ  เห็น  ว่า  กรรมการ  ทั�ง  สาม  ท่าน  มี  คุณสมบัติ  ตาม  ที�  พระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท 

 มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  (  รวม  ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  และ  ประกาศ  ของ  ตลาดหลักทรัพย์  แหง่  ประเทศไทย  สํานัก 

 งาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  และ  คณะ  กรรมการ  กํากับ  ตลาด  ทุน  กําหนด  และ  ไมม่ี 

 ลักษณะ  ต้อง  ห้าม  รวม  ถึง  มี  คุณสมบัติ  ประสบการณ์  และ  ความ  เชี�ยวชาญ  เฉพาะ  ด้าน  ที�  เหมาะ  สม  กับ  การ  ประกอบ 

 ธุรกิจ  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  โดย  เฉพาะ  อยา่ง  ยิ�ง  ใน  ด้าน  การ  บริหารธุรกิจ  อัน  เป�น  ประโยชน์  ต่อ  การ  ประกอบ  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 ตลอด  จน  ใน  ชว่ง  ที�  ผา่น  มา  กรรมการ  ทุก  ท่าน  ปฏิบัติ  หน้าที�  กรรมการ  ได้  เป�น  อยา่ง  ดี  และ  มี  ประสิทธิภาพ  อยา่ง  มาก  รวม 

 ถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนําต่าง ๆ ที�เป�นประโยชน์อยา่งสูงต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 นอกจาก  นี�  คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  ได้  พิจารณา  แล้ว  ว่า  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม 

 และ  รศ  .  อัญชลี  พิพัฒ  น  เส  ริญ  มี  คุณสมบัติ  การ  เป�น  กรรมการ  อิสระ  ครบ  ถ้วน  ตาม  หลัก  เกณฑ์  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  และ 

 เป�น  บุคคล  ผู้ทรง  คุณวุฒิ  มี  ความ  รู ้ ความ  สามารถ  มี  ประสบการณ์  และ  ความ  เชี�ยวชาญ  โดย  เฉพาะ  อัน  เป�น  ประโยชน์ 

 ต่อ  การ  ประกอบ  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  อยา่ง  ยิ�ง  ตลอด  จน  สามารถ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  และ  ให้  ข้อ  แนะนํา  ต่างๆ  เกี�ยว  กับ 

 การดําเนินงานของบริษัทฯได้อยา่งเป�นอิสระและมีคุณสมบัติเป�นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที�เกี�ยวข้อง 

 รวม  ถึง  เป�น  ประโยชน์  อยา่ง  สูง  ต่อ  บริษัทฯ  อนึ�ง  แม้ว่า  การ  ที�  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  และ  รศ  .  อัญชลี  พิพัฒ  น  เส  ริญ 

 ได้  รบั  เลือก  ให้  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  ต่อ  ไป  อีก  วาระ  หนึ�ง  นั�น  เป�นการ  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ 

 ต่อ  เนื�อง  เกิน  กว่า  ระยะ  เวลา  9  ป�  แต่  เนื�องจาก  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  และ  รศ  .  อัญชลี  พิพัฒ  น  เส  รญิ  มี  คุณสมบัติ 

 ครบ  ถ้วน  และ  เป�น  ไป  ตาม  ที�  บรษัิทฯ  กําหนด  อีก  ทั�ง  ใน  ขณะ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  นั�น  ได้  ปฏิบัติ  หน้าที�  เป�น 

 อยา่ง  ดี  โดย  ได้  นํา  ความ  รู้  ความ  เชี�ยวชาญ  และ  ประสบการณ์  เพื�อ  ให้  ข้อ  เสนอ  แนะ  อัน  เป�น  ประโยชน์  ใน  การ  กําหนด 

 กลยุทธ์  และ  นโยบาย  การ  ดําเนิน  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  นอกจาก  นี�  กรรมการ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  ต่อ  เนื�อง  จะ  มี  ความ  รู้  และ 

 ประสบการณ์  เกี�ยว  กับ  การ  ดําเนิน  งาน  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  เป�น  อยา่ง  ดี  ทั�งนี�  กรรมการ  อิสระ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  ต่อ  เนื�อง  ยัง  คง 

 สามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป�นอิสระและเป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริษัทซึ�งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียและได้รับการเสนอชื�อ โดยผา่นกระบวนการกลั�น 

 กรอง  อยา่ง  รอบคอบ  และ  ระมัดระวัง  ตาม  หลัก  เกณฑ์  การ  สรรหา  กรรมการ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  แล้ว  เห็น  ว่า  กรรมการ  ที�  ได้  รับ 

 การเสนอชื�อทั�ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 

 18 



 ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  อัน  เป�น  ประโยชน์  ต่อ  การ  ประกอบ  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยา่ง  ยิ�ง  ตลอด  จน  ใน  ชว่ง  ที�  ผา่น  มา  กรรมการ  ที�  ได้ 

 รบัการเสนอชื�อให้กลับเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�งทั�งสามท่าน    ได้ปฏิบัติหน้าที�กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

 ได้  เป�น  อยา่ง  ดี  และ  มี  ประสิทธิภาพ  อยา่ง  มาก  รวม  ถึง  แสดง  ความ  คิด  เห็น  และ  ให้  ข้อ  แนะนํา  ต่าง  ๆ   ที�  เป�น  ประโยชน์ 

 อยา่งสูงต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 นอกจากนี�  ศ.ดร.วรภัทร   โตธนะเกษม และรศ.อัญชลี พิพัฒนเสรญิ มีคุณสมบัติการเป�นกรรมการอิสระ 

 ครบ  ถ้วน  ตาม  หลัก  เกณฑ์  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  ซึ�ง  สอดคล้อง  กับ  ข้อ  กําหนด  ของ  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก 

 ทรพัย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  แหง่  ประเทศไทย  แม้  เป�นการ  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  ต่อ 

 เนื�อง  เกิน  กว่า  ระยะ  เวลา  9  ป�  แต่  ใน  ขณะ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  นั�น  กรรมการ  อิสระ  ทั�ง  สอง  ท่าน  ได้  ปฏิบัติ 

 หน้าที�  เป�น  อยา่ง  ดี  โดย  ได้  นํา  ความ  รู้  ความ  เชี�ยวชาญ  และ  ประสบการณ์  เพื�อ  ให้  ข้อ  เสนอ  แนะ  อัน  เป�น  ประโยชน์  ใน  การ 

 กําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป�นอิสระ โดย 

 เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาเลือกตั�ง 1) ศ.ดร.วรภัทร โตธนะ 

 เกษม   2) รศ.อัญชลี   พิพัฒนเสริญ และ  3) นางสาวสิริลักษณ์   โกวิทจินดาชัย    กลับเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ 

 ต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  การ  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  ใน  วาระ  นี�  ขอ  ให้  ที�  ประชุม 

 พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  เป�น  ราย  บุคคล  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ใช้  ดุลพินิจ  ใน  การ  พิจารณา  คุณสมบัติ  ของ  ผู้  ได้  รับ 

 การเสนอชื�อให้แต่งตั�งเป�นกรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านได้อยา่งละเอียดถี�ถ้วน  และเพื�อให้การลงคะแนนเสียง 

 มี  ความ  โปรง่ใส  สอดคล้อง  กับ  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  โดย  แต่ละ  ท่าน  ต้อง  ได้  รับ  การ  อนุมัติ  ด้วย  เสียง  ข้าง  มาก 

 ของ  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  รว่ม  ประชุม  และ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  พรอ้ม  กัน  นี�  ขอ  นํา  เสนอ  ข้อมูล  เบื�อง  ต้น  และ  ประวัติ  ของ 

 กรรมการ  ที�  ครบ  กําหนด  ตาม  วาระ  และ  ได้  รับ  การ  เสนอ  ชื�อ  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  ใหม ่ แต่ละ  ราย  มี  ราย  ละเอียด  ตาม 

 สิ�งที�สง่มาด้วย 2 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ขอ  นํา  เสนอ  ประวัติ  ของ  กรรมการ  ที�  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  ท่าน  ที�  1  ศาสตราจารย์ 

 ดร.วรภัทร   โตธนะเกษม  โดยเสนอเป�นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

 ผูดํ้าเนินการประชุม  ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ  ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ 

 แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คณุเพ็ญทิพา ยิ�มพยคัฆ์  ผู้รับมอบฉันทะจากนาย ชนะ โต  วัน สอบถามดังนี� 

 คําถาม  ขอ  ชื�นชม  และ  ท้วง  ติง  ตาม  ที�  ทุก  คน  ตระหนัก  ดี  ว่า  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  ได้  ทุ่มเท  แรง  กาย 

 และ  แรง  ใจ  ใน  การ  ทํางาน  กับ  บรษัิทฯ  แต่  จาก  สถานการณ์  ที�  เปลี�ยนแปลง  ไป  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  ที�  อายุ  สูง 

 วัย  แล้ว  จึง  ขอ  ให้  โอกาส  คน  รุน่  ใหม ่ นํา  เทคโนโลยี  และ  นวัตกรรม  มา  ต่อย  อด  เพิ�ม  ขึ�น  แทน  นา่  จะ  เป�น  ผล  ที�  ดี  ต่อ  บริษัทฯ 

 มากขึ�น จึงขอไมส่นับสนุนให้คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้ามาเป�นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ�ง 
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 ใน  อีก  ประเด็น  ขอ  ท้วง  ติง  ใน  เรื�อง  ที�  โครงการ  บ้าน  ราคา  2  ล้าน  บาท  แต่  มี  การ  สร้าง  สว่น  กลาง  ทะเลสาบ  และ 

 สระ  ว่าย  น�า  ที�  ยิ�ง  ใหญ ่ เสมือน  โครงการ  บ้าน  หลัง  ละ  20  ล้าน  บาท  จึง  เหมือน  ว่า  ไม ่ คํานึง  ถึง  ต้นทุน  เป�นการ  ใช้  งบ  ประ 

 มาน  ที�  เกิน  ควร  และ  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ  ภาระ  ลูก  บ้าน  ใน  การ  จ่าย  ค่า  สว่น  กลาง  และ  ทํา  ให้  บริษัทฯ  ขาดทุน  จึง  เป�น  ภาระ 

 แก่ทั�งสองฝ�าย 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ ชี�แจง  ดังนี� 

 คํา  ตอบ  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  เป�น  ผู้  มี  ประสบการณ์  สูง  และ  มี  ความ  สําคัญ  ต่อ  องค์กร  ใน  สว่น  ของ 

 คน  รุน่  ใหม ่ นั�น  ก็  มี  คุณ  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ที�  จบ  การ  ศึกษา  จาก  สถาบัน  ชั�น  นํา  Harvard  และ  MIT  ที�  จะ  มา  ผสม 

 ผสาน  กับ  ประสบการณ์  ของ  คุณ  สิร ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  ที�  มี  วิสัย  ทัศน์  ที�  กว้าง  ไกล  และ  เฉียบ  ขาด  ซึ�ง  แม้ว่า  ใน 

 อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย์  จะ  ไม ่ ได้  มี  การ  ใช้  เทคโนโลยี  มาก  นัก  แต่  คุณ  ปริญญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ก็ได้  นํา  เทคโนโลยี 

 มา  ปรบั  ใช้  กับ  ระบบ  หลัง  บ้าน  เชน่  เหตุการณ์  ชว่ง  การ  ระบาด  โค  วิด  -19  ที�  หาก  ไม ่ ได้  มี  การนํา  เทคโนโลยี  มา  ใช้  ทาง 

 บรษัิทฯ  คง  ประสบ  ป�ญหา  อยา่ง  มาก  ซึ�ง  เทคโนโลยี  มา  จาก  การ  ปรับปรุง  ของ  คุณ  ปริญญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ทําให้  การ 

 ทํางาน  มี  ประสิทธิภาพ  มี  การนํา  ระบบ  cloud  หรือ  การ  work  from  home  มา  ใช้  ทํา  ให้  บริษัทฯ  สามารถ  ปรับ  ตัว  ได้ 

 เป�นอยา่งดี 

 กรณี  สว่น  กลาง  ของ  โครงการ  ที�  อาจ  มูลค่า  สูง  เกิน  จรงิ  จน  สร้าง  ภาระ  ขอ  ชี�แจง  ว่า  เป�น  เรื�อง  ปกติ  ใน  ตลาด  และ 

 ขอ  ยืนยัน  ว่า  ผล  ตอบ  ใน  การ  ขาย  เป�น  ไป  ได้  อยา่ง  ดี  เชน่  โครงการ  มหาชัย  ซึ�ง  หาก  ไมม่ี  โครงการ  ดัง  กล่าว  ที�  ถูก  พัฒนา 

 โดย  คุณ  สิร ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  รว่ม  กับ  คุณ  ปริญญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ที�  ให้  ความ  สําคัญ  กับ  โครงการ  นี�  อาจ  สง่  ผล  ให้ 

 ผล  ประกอบ  การ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อาจ  จะ  แย ่ ไป  กว่า  ที�  เป�น  อยู ่  ตาม  กระแส  ของ  อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย์  ที�  ไม ่ ค่อย  ดี 

 นัก  ด้วยเหตุนี�จึงขอยืนยันว่าทางบริษัทฯ ยังต้องพึ�งพาประสบการณ์ของ  คุณสิริลักษณ์   โกวิทจินดาชัย  ต่อไป 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม 

 จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี�ตามวิธีการลงคะแนนที�ได้แจ้งต่อที�ประชุม 

 โดย  ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  5.1  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  ประธาน  กรรมการ 

 บรษัิท และกรรมการอิสระ  อกีวาระหนึ�ง 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  5.1  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง 

 ประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการอิสระ  อกีวาระหนึ�ง    เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  1,111,315,460  100.0000 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  121  0.0000 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  100.0000 
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 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ขอ  นํา  เสนอ  ประวัติ  ของ  กรรมการ  ที�  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  ท่าน  ที�  2.  รศ  .  อัญชลี 

 พัฒน  เส  รญิ  เสนอ  เป�น  ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  ,  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  และ  กรรมการ 

 อิสระ อีกวาระหนึ�ง 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  /  หรือ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  และ  แสดง  ความ  คิด 

 เห็น  แต่ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี� 

 ผูดํ้าเนินการประชุม  จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี� ตามวิธี  การลงคะแนนที�ได้แจ้งต่อที�ประชุม 

 โดย  ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  5.2  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  รศ  .  อัญชล ี  พัฒน  เส  รญิ  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  ประธาน  กรรมการ 

 ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ อกีวาระหนึ�ง 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  5.2  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  รศ  .  อัญชล ี  พัฒน  เส  รญิ  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  ประธาน 

 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  อกีวาระหนึ�ง  เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  1,111,315,460  100.0000 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  121  0.0000 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  100.0000 

 ผูดํ้าเนินการประชุม  ขอนําเสนอประวัติของกรรมการที�พ้น  จากตําแหนง่ตามวาระท่านที� 3. 

 นางสาวสิรลัิกษณ์   โกวิทจินดาชัย  เสนอเป�นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  /  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  และ  แสดง  ความ  คิด 

 เห็น แต่ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นในวาระนี� 

 ผูดํ้าเนินการประชุม  จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี� ตามวิธี  การลงคะแนนที�ได้แจ้งต่อที�ประชุม 

 โดย  ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  5.3  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  นางสาว  สริ ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  กรรมการ  บรษัิท  , 

 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการ  อกีวาระหนึ�ง 
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 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  5.3  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  นางสาว  สริ ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  กลับ  เข้า  ดํารง 

 ตําแหน่ง  กรรมการบรษัิท,ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ  อกีวาระหนึ�ง   เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  1,069,315,581  96.2207 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  42,000,000  3.7793 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  ไมน่ับเป�นฐาน 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  0.0000 

 ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์  มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  สรุป  ผล  การ  ลง  คะแนน  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ 

 แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  ผู ้ ที�  พ้น  จาก  ตําแหน่ง  ตาม  วาระ  คือ  1)  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  2)  รศ  .  อัญชล ี  พัฒน  เส  รญิ 

 และ  3)  นางสาว  สริ ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  กรรมการ  บรษัิท  และ  กรรมการ  ชุด  ยอ่ย  ตาม 

 เดิมอกีวาระหนึ�ง  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 จากนั�น  ผูดํ้าเนินการประชุมจึง  เรียนเชิญ กรรมการทั�ง  สามท่าน กลับเข้ารว่มการประชุม 

 วาระที�  6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจํา  ป� 2568 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  ผู้  ชว่ย  ศาสตราจารย์  มนต์  ผกา  วงษา  รัศ  มิ  ทัต 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป�นผู้นําเสนอรายงานต่อที�ประชุม 

 ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์  มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  ประธาน  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน 

 นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  เพื�อ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  มาตรา  90  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  (  รวม 

 ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  ที�  กําหนด  ให้  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  โดย  ลง  มติ  ด้วย  คะแนน 

 เสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม   (2/3)    ของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

 คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  จึง  ได้  พิจารณา  ตาม  หลัก  เกณฑ์  การ  เสนอ  ค่า  ตอบแทน 

 กรรมการ  กล่าว  คือ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  จาก  ขนาด  ของ  ธุรกิจ  และ  หน้าที�  ความ  รับ  ผิด  ชอบ  ของ  คณะ  กรรมการ 

 โดย  เปรยีบ  เทียบ  กับ  บรษัิท  จด  ทะเบียน  อื�น  ใน  ตลาดหลักทรัพย์  แหง่  ประเทศไทย  ที�  มี  มูลค่า  ตลาด  (Market 

 Capitalization)  ใน  ขนาด  ที�  ใกล้  เคียง  กับ  บริษัทฯ  แล้ว  จึง  เห็น  สมควร  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  ประจํา  ป�  2568 

 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับป� 2567 

 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

 เห็น  สมควร  เสนอ  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2568  พิจารณา  อนุมัติ  การ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  และ 

 กรรมการชุดยอ่ยสําหรับป� 2568 ดังนี� 
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 ค่า  ตอบแทน  ใน  รูป  แบบ  ค่า  ตอบแทน  ราย  เดือน  ตาม  ตําแหนง่  และ  ค่า  พาหนะ  โดย  ไมม่ี  เบี�ย  ประชุม  ใน  อัตรา 

 เท่ากับป�   2567  เป�นจํานวนเงินรวมทั�งสิ�น ไมเ่กิน   4,218,000   บาท  ดังนี� 

 1)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะได้รับเฉพาะกรรมการที�ไมไ่ด้เป�นผู้บริหาร  ได้แก่ 

 1.     ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม  ประธานกรรมการ  บรษัิท  และกรรมการอิสระ 

 2.     นายทองคํา    มานะศิลปพันธ์  รองประธานกรรมการบริษัท    กรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ 

 อิสระ 

 3.     รองศาสตราจารย์อัญชลี  พิพัฒนเสริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 4.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

 กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

 5.    นายนิรุธ         อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

 6.    ดร.อนุพันธ์     กิจนิจชีวะ  กรรมการ 

 กรรมการที�เป�นผู้บรหิารที�ไมไ่ด้รบัค่าตอบแทน ได้แก่ 

 1. นางสาวสิรลัิกษณ์  โกวิทจินดาชัย                 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

 2. นายปรญิญา         โกวิทจินดาชัย  กรรมการ 

 2)     กรรมการบรษัิทที�ดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชุดยอ่ย   จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  เฉพาะ 

 ในตําแหนง่กรรมการบริษัทเพียงอัตราเดียว 

 สําหรบัป� 2567 บรษัิทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ )  ให้แก่ 

 คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป�นจํานวนเงินรวมทั�งสิ�น  3,793,000  บาท  ซึ�งเป�นไปตามหลัก 

 เกณฑ์ที�ได้รบัอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2567 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  ชี�แจง  เพิ�ม  เติม  ว่า  ตาม  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  ของ  บริษัท  จด  ทะเบียน 

 ที�  กําหนด  ให้  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  ควร  จัด  ให้  มี  คณะ  กรรมการ  ค่า  ตอบแทน  โดยที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริษัท 

 ครั�ง  ที�  1/2555  เมื�อ  วัน  ที�  20  มกราคม  2555  จึง  ได้  มี  มติ  แต่ง  ตั�ง  คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน 

 ซึ�ง  ประกอบ  ไป  ด้วย  กรรมการ  ที�  มี  คุณสมบัติ  เหมาะ  สม  เพื�อ  ทํา  หน้าที�  สรรหา  และ  กลั�น  กรอง  บุคคล  ที�  มี  คุณสมบัติ 

 เหมาะ  สม  ก่อน  เสนอ  ชื�อ  ให้  คณะ  กรรมการ  หรือ  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  รวม  ถึง  พิจารณา  รูป  แบบ  และ 

 หลัก  เกณฑ์  ใน  การ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  ให้  มี  ความ  เหมาะ  สม  และ  สะท้อน  ความ  สามารถ  ใน  การ  ปฏิบัติ 

 หน้าที�ของกรรมการ  ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 จาก  ข้อมูล  ค่า  ตอบแทน  ตั�งแต่  ป�  2564  -  2568  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  ตาม  ความ  เห็น  ของ  คณะ 

 กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  โดย  เสนอ  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  ใน  รูป  แบบ  ของ  ค่า  ตอบแทน  ราย  เดือน 

 ตามตําแหนง่และค่าพาหนะโดยไมม่ีค่าตอบแทนอื�นๆ ในอัตราค่าตอบแทนและค่าพาหนะเท่าเดิมในทุกๆ ป�ซึ�ง 
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 ค่า  ตอบแทน  ดัง  กล่าว  จะ  ได้  รบั  เฉพาะ  กรรมการ  ที�  ไมใ่ช ่ ผู้  บริหาร  เท่านั�น  และ  กรรมการ  ที�  ได้  รบั  ค่า  ตอบแทน  จะ  ได้  รับ 

 ค่าพาหนะยกเว้นประธานกรรมการบริษัท 

 ทั�งนี�  จาก  ตาราง  สรุป  ค่า  ตอบแทน  และ  ค่า  พาหนะ  ที�  แสดง  อยู ่ นี�  จะ  เห็น  ว่า  ในป�  2564  และ  ป�  2565  มี  จํานวน 

 กรรมการ  ที�  ไมใ่ช ่ ผู้  บรหิาร  ที�  ได้  รบั  ค่า  ตอบแทน  จํานวน  5  ท่าน  และ  มี  จํานวน  กรรมการ  ที�  ได้  รับ  ค่า  พาหนะ  จํานวน  4 

 ท่าน  จึง  ทําให้  จํานวน  รวม  ค่า  ตอบแทน  และ  ค่า  พาหนะ  ที�  ได้  รับ  อนุมัติ  ในป�  2564  และ  ป�  2565  แตก  ต่าง  จาก  ที�  ได้  รับ 

 อนุมัติ  ในป�  2566  และ  2567  และ  ใน  ป�  นี�  จํานวน  เงิน  ค่า  ตอบแทน  และ  ค่า  พาหนะ  ที�  นํา  เสนอ  ต่อ  ผู้  ถือ  หุ้น  นั�น  ยัง  คง 

 เป�น  อัตรา  เดิม  เท่ากับ  ป�  ที�  ผา่น  ๆ   มา  ดัง  นั�น  การ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  ที�  เหมาะ  สม  กับ  ภาระ  หน้าที�  ของ  กรรมการ  และ 

 ปรมิาณ  งาน  ใน  ความ  รบั  ผิด  ชอบ  เพื�อ  ให้  เกิด  ผล  งาน  ตาม  ที�  คาด  หวัง  มี  ความ  เป�น  ธรรม  และ  เป�นการ  รักษา  กรรมการ  ที� 

 มี  ความ  รู ้ ความ  สามารถ  และ  มี  คุณภาพ  ใน  การ  ปฏิบัติ  หน้าที�  ให้  กับ  บริษัทฯ  ให้  ประสบ  ผล  สําเร็จ  ตาม  เป�า  หมาย  ที� 

 กําหนด  อีก  ทั�ง  การ  จ่าย  ค่า  ตอบแทน  ยัง  เป�น  เครื�อง  มือ  ที�  จะ  สามารถ  สร้าง  แรง  จูงใจ  ใน  การ  ปฏิบัติ  หน้าที�  และ  สร้าง  ผล 

 ประกอบการที�ดีให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ต่อไป 

 อยา่งไร  ก็ตาม  ในป�  2567  ที�  ผา่น  มา  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  ได้  มี  มติ  อนุมัติ  งด  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  แก่  ผู้  ถือ 

 หุ้น  และ  ใน  คราว  เดียวกัน  นั�น  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  และ  มี  มติ  เห็น  ชอบ  ตาม  ข้อ  เสนอ  ของ  คณะ  กรรมการ 

 สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  ให้  งด  การ  จ่าย  บําเหน็จ  แก่  กรรมการ  ด้วย  เชน่  กัน  ทั�งนี�  เพื�อ  ให้  สอดคล้อง  กับ 

 แนวทาง  การ  บรหิาร  จัดการ  ด้าน  การ  เงิน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยา่ง  รอบคอบ  และ  ในป�  2568  นี�  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ยัง  คง 

 ยึดถือ  แนวทาง  เดิม  โดย  มี  มติ  งด  การ  จ่าย  บําเหน็จ  แก่  กรรมการ  เนื�อง  จา  กบ  ริ  ษัทฯ  ได้  ขอ  อนุมัติ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  ใน  ป� 

 นี�เชน่เดียวกัน 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  /  หรือ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ได้  ซัก  ถาม  และ  แสดง  ความ  คิด 

 เห็น แต่ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นในวาระนี� 

 ผูดํ้าเนินการประชุม  จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี� ตามวิธี  การลงคะแนนที�ได้แจ้งต่อที�ประชุม 

 โดย  ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ไม ่ น้อย  กว่า  สอง  ใน  สาม  (2/3) 

 ของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม 

 ผลการนับคะแนน วาระที� 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําป� 2568  เป�นดังนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  1,069,315,581  96.2207 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  42,000,000  3.7793 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0.0000 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0.0000 

 รวม  ( Total )  1,111,315,581  100.0000 
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 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  ค่า  ตอบแทน  กรรม  การ  ประ  จํา  ป�  2568 

 ตาม  ที�  เสนอ  ด้วย  คะแนน  เสยีง  ไม่  น้อย  กว่า  น้อย  กว่า  สอง  ใน  สาม  (2/3)  ของ  จํานวน  เสยีง  ทั�งหมด  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�มา 

 ประชุม 

 วาระที�  7. เรื�องอื�นๆ 

 ประธาน  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  มี  ข้อ  ซัก  ถาม  และ  ข้อ  สงสัย  ได้  ซัก  ถาม  เพื�อ  ให้  คณะ  กรรมการ  ได้  ชี�แจง 

 หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ต่อ  คณะ  กรรมการ  ซึ�ง  จะ  ไมม่ี  การนํา  เสนอ  เรื�อง  อื�น  ใด  ให้  ที�  ประชุม  พิจารณา  อนุมัติ  และ  จะ 

 ไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี� 

 ผูดํ้าเนินการประชุม  ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ  ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  มา  ประชุม  ด้วย  ตนเอง 

 และผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คณุรฐัฐา  เกิดศริ ิ  ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท   ดี  คอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)  สอบถามดังนี� 

 คําถาม  สืบ  เนื�องจาก  วาระ  ที�  1  ขอ  สอบถาม  เพิ�ม  เติม  เรื�อง  VE  (Value  Engineering)  คือ  การ  ระดม  ความ 

 คิด  อยา่ง  สรา้งสรรค์  เพื�อ  ลด  ต้นทุน  หาก  เกิด  ความ  ผิด  พลาด  จะ  ได้  ไมม่ี  การ  กล่าว  โทษ  กัน  ซึ�ง  การ  ลด  ต้นทุน  นั�น  จะ  ต้อง 

 มีการพัฒนาความคิดและเทคโนโลยีใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 

 อีก  เรื�อง  คือ  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  นั�น  ขอ  ให้  มี  การ  จัด  ประชุม  แบบ  จริงจัง  แบบ  ออฟ  ไลน์  โดย  นํา  ข้อมูล 

 ก่อน  จะ  มี  การ  ลง  มติ  มา  เป�ด  เผยอ  ยา่ง  ละเอียด  เพื�อ  ให้  พิจารณา  อยา่ง  รอบคอบ  ก่อน  จะ  ทําการ  ลง  มติ  โดย  เฉพาะ  ใน 

 เรื�อง  ของ  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ใน  สว่น  ของ  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ขอ  ให้  มี  การ  จัด  ประ  ชุม  แบบ  ไฮ  บริด  (Hybrid) 

 ทั�ง  ออนไลน์  และ  ออฟ  ไลน์  และ  ให้  เป�ด  โอกาส  มี  การ  ซัก  ถาม  แบบ  two  way  communication  รวม  ถึง  การ  ถ่ายทอด  สด 

 สูส่าธารณะและสามารถรบัชมได้ย้อนหลัง 

 คณุชัยรตัน์  โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ ชี�แจง  ดังนี� 

 คํา  ตอบ  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ไม ่ ได้  มี  การ  ป�ด  กั�น  ใน  เรื�อง  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริษัท  โดย  กรรมการ  สามารถ 

 เข้า  รว่ม  ประชุม  ได้  ทั�ง  แบบ  ออนไลน์  และ  ออฟ  ไลน์  อยา่งไร  ก็ดี  การ  ประชุม  แบบ  ออนไลน์  มี  ความ  สะดวก  ใน  การ  เผย 

 แพร ่ เอกสาร  นํา  เสนอ  ทั�งนี�  หาก  กรรมการ  ท่าน  ใด  สะดวก  มา  ประชุม  ที�  บริษัทฯ  ก็  สามารถ  จัด  สถาน  ที�  อํานวย  ความ 

 สะดวก  ได้  แต่  ทั�งนี�  การ  ประชุม  แบบ  ออนไลน์  นั�น  จะ  อํานวย  ความ  สะดวก  ให้  แก่  กรรมการ  ที�  อาจ  ติด  ภารกิจ  เพื�อ  ชว่ย 

 ลดเวลาในการเดินทาง  เป�นการเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 ใน  สว่น  ของ  การ  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  นั�น  สามารถ  ประชุม  ใน  แบบ  ออนไลน์  และ  ออฟ  ไลน์  หรอื  แบบ  ไฮ  บริด  ( 

 Hybrid  )  สามารถ  ทําได้  แต่  จาก  การ  พิจารณา  ของ  คณะ  กรรมการ  บริษัท  การ  ประชุม  แบบ  ออนไลน์  จะ  มี  ความ  สะดวก 

 สบาย  มากกว่า  แต่  ยัง  คง  ไว้  ซึ�ง  ประสิทธิภาพ  โดย  ไม ่ ได้  มี  การ  ป�ด  กั�น  สิทธิ  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ดัง  เชน่  การ  ประชุม  ใน  ครั�ง  นี� 

 บรษัิทฯ  มี  การ  เป�ด  ให้  ถาม  คําถาม  และ  สามารถ  ให้  คณะ  กรรมการ  บริษัท  หรือ  ผู้  ที�  เกี�ยวข้อง  ตอบ  คําถาม  ได้  ซึ�ง  ผู้  ถือ  หุ้น 

 ก็สามารถที�จะเป�ดไมค์เป�ดกล้อง     หรอืพิมพ์คําถามสง่มาในระหว่างการประชุมนี�ได้     จึงมั�นใจว่าประสิทธิภาพ 
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 ของ  การ  ประชุม  ไม ่ ว่า  จะ  แบบ  ออฟ  ไลน์  หรอื  ออนไลน์  ก็  ไม ่ ได้  ต่าง  กัน  อีก  ทั�ง  ผู้  ถือ  หุ้น  เอง  ก็  อยาก  ให้  มี  การ  ใช้  เทคโนโลยี 

 ซึ�ง  การ  จัด  ประชุม  แบบ  ออนไลน์  ก็  เป�นการ  นํา  เทคโนโลยี  มา  ใช้  เพื�อ  ไม ่ รบกวน  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  การ  เดิน  ทาง  เข้า  มา  ประชุม 

 ด้วยตนเอง 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 

 คณุเพ็ญทิพา   ยิ�มพยคัฆ์  ผู้รับมอบฉันทะจาก   นาย  ชนะ โตวัน สอบถามดังนี� 

 คําถาม  สืบ  เนื�องจาก  วาระ  ที�  5.3  ที�  เลือก  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ 

 คุณ  สิร ิ ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  มี  สิทธิ  ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  เลือก  ตน  เข้า  เป�น  กรรมการ  ด้วย  หรอื  ไม ่ ขอ  สอบถาม 

 เพื�อความโปรง่ใสว่าถือว่าเป�นผู้มีสว่นได้เสียหรอืไม ่

 คณุชัยรตัน์  โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ ชี�แจง  ดังนี� 

 คํา  ตอบ  การ  ที�  ผู้  ถือ  หุ้น  จะ  ถือว่า  เป�น  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  และ  ไม ่ สามารถ  ลง  คะแนน  เสียง  นั�น  จะ  ต้อง  เป�น  รายการ 

 เกี�ยว  โยง  ซึ�ง  ผู้  ถือ  หุ้น  นั�น  ได้  ประโยชน์  เชน่  กรณี  ที�  บรษัิทฯ  จะ  ซื�อ  ที�ดิน  จาก  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  ซึ�ง  หาก  เป�น 

 รายการ  ขนาด  ใหญ ่ ที�  จะ  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  จาก  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  คุณ  สิริ  ลักษณ์  โกวิท  จินดา  ชัย  จะ  ไม ่ สามารถ  ลง 

 คะแนน  เสียง  ได้  แต่  ใน  กรณี  นี�  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  มี  สิทธิ  ลง  คะแนน  เสียง  เลือก  ตั�ง  ตัว  เอง  เป�น  กรรมการ  ได้  ตาม  ที�  กฎหมาย 

 กําหนดไว้ 

 คณุ  นรศิ  รา  ไสว  แสนยากร  ที�  ปรึกษา  กฎหมาย  จาก  บริษัท  สํานัก  กฎหมาย  สํา  กล  ธีร  คุปต์  จํากัด  ชี�แจง  เพิ�ม 

 เติม ดังนี� 

 คํา  ตอบ  การ  ลง  คะแนน  เสียง  ใน  วาระ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  นั�น  กรรมการ  ผู้  ที�  ได้  รับ  การ  เสนอ  ชื�อ  ซึ�ง  เป�น  ผู้  ถือ  หุ้น 

 สามารถ  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  เลือก  ตนเอง  เข้า  เป�น  กรรมการ  ได้  ตาม  มาตรา  102  ประกอบ  กับ 

 มาตรา 33 วรรคสองแหง่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  เกี�ยว  กับ  เรื�อง  การ  รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ 

 หุ้น  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ใน  ครั�ง  นี�  ว่า  บริษัทฯ  จะ  เผย  แพร ่ รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ครั�ง  นี�  บน  เว็บไซต์  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 ภายใน  ระยะ  เวลา  14  วัน  นับ  แต่  วัน  ประชุม  เพื�อ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เกี�ยว  กับ  รายงาน  การ 

 ประชุม  ภายใน  เวลา  30  วัน  นับ  จาก  วัน  ที�  เผย  แพร ่  หาก  ไมม่ี  ผู้  ใด  คัดค้าน  จะ  ถือว่า  รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม  แต่ 

 หาก  มี  ผู้  ใด  ขอ  แก้ไข  บริษัทฯ  จะ  พิจารณา  จาก  ข้อ  เท็จ  จรงิ  และ  ดําเนิน  การ  แก้ไข  รายงาน  การ  ประชุม  พร้อม  ทั�ง  สง่  ให้ 

 หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง โดยจะเผยแพรบ่นเว็บไซต์บริษัทฯ  เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบ 

 ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  จึง  เรียน 

 เชิญท่านประธานฯ ได้กล่าวป�ดการประชุม 
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 ประธานฯ  ใน  นาม  ของ  บริษัท  ปริ  ญ  สิริ  จํากัด  (  มหาชน  )  ขอ  ขอบคุณ  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  และ 

 ผู้  เกี�ยวข้อง  ทุก  ท่าน  ที�  ได้  สละ  เวลา  มา  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  เสนอ  ข้อคิด  เห็น  ใน  เรื�อง  ต่าง  ๆ   อัน  เป�น  ประโยชน์  ต่อ  การ 

 ดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ   และกล่าวป�ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2568 ของบรษัิทฯ 

 ป�ดการประชุมเวลา  16.30  น. 

 ( นายชัยรตัน์  โกวิทจินดาชัย ) 

 เลขานุการบริษัท 
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